


ที่ปรึกษา

	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช

	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์	 ขาวส�าอางค์

ภาพกิจกรรม	 ๒
การประชุมสภา	 ๑๔
	 สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	๒๕	 ปีที่	 ๑	 ๑๔

รอบรั้วสภา	 ๒๖
	 ข่าวในประเทศ	 ๒๖

	 ข่าวต่างประเทศ	 ๓๖

แวดวงกรรมาธิการ	 ๔๓
กฎหมายควรรู้	 ๔๙
ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๕๕
เรื่องน่ารู้	 ๖๐

๒

๔๙๔๓ ๖๐

๑๔ ๒๖ ๓๖

วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นวารสารรายงานข่าวและบทความที่เก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของส�านักงาน										

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ระเบียบการ
 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	 (ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ ่ายใด	 ๆ	 ที่ผู ้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ ่มงานผลิตเอกสาร																													

ส�านักประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 เลขที่	 ๑๑๐	 ถนนประดิพัทธิ์	 แขวงพญาไท	 เขตพญาไท																																	

กรุงเทพฯ	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๑-๕	 โทรสาร	 ๐	๒๒๔๔	 ๒๒๙๒

	 ๓.	การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู ้จัดการทราบทันที	 พร้อมทั้งแจ้งสถานท่ีอยู ่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวก																			

ในการจัดส่งเอกสาร

เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่	 ๔๕	 ฉบับที่	 ๘๗๙	 เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓

๕๕
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ภาพกิจกรรม

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจ�าปี ๒๕๖๒

	 วันที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 จังหวัดมหาสารคาม																		

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	 ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๖๑	–	๒๕๖๒	ในการนี	้นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประจ�าปี	๒๕๖๒
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งานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี รับทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 วันที	่๑	ธนัวาคม	๒๕๖๒	ณ	สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย	นายหลย์ู	เจีย้น	

(H.E.	 Lyu	 Jian)	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย	 เป็นเจ้าภาพ	จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องใน

วโรกาส	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	รับทูลเกล้าฯ		ถวายเครื่อง

อิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในการนี้	 พลเอก	 นาวิน	 ด�าริกาญจน์	 ประธานกลุ่มมิตรภาพ							

สมาชิกรัฐสภาไทย	–	จีน	และคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ	ประกอบด้วย	นายวินท์	สุธีรชัย	รองประธาน	นางสาวธณิกานต ์

พรพงษาโรจน์	 และนายเพชรวรรต	 วัฒนพงศศิริกุล	 กรรมการ	 พร้อมด้วย	 นายสรศักดิ์	 เพียรเวช	 เลขาธิการ																																

สภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมงาน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรปลูกต้นยมชวนเพื่อเป็นที่ระลึกกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

           วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	น�าทีมคณะท�างาน	ปลูก	“ต้นยมชวน” 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารรัฐสภา	 เกียกกาย	 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 โดยก่อนหน้านี้	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร																					

ได้มอบต้นยมชวนแก่	นายอวง	จู	ลิว	รองประธานสภา

แห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และคณะ																

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ																

ในโอกาสที่นายอวง	จู	ลิว	เข้าเยี่ยมคารวะ	เมื่อครั้งร่วม

ประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน	 AIPA	 และการหารือ

ระหว่างคณะผู้แทน	 AIPA	 กับผู้น�าอาเซียน	 ในระหว่าง

การประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๓๔	 วันที่	 ๒๒	

มิถุนายน	๒๕๖๒
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์และเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 วันที่	 ๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องรับรอง									

ชัน้	๔	อาคารรฐัสภา	เกยีกกาย	นายชวน	หลกีภยั	ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง																				

นายโจเซฟ	แอนโทนี	คอตเตอร์	เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์

ประจ�าประเทศไทย	 เย่ียมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที	่												

และเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างรฐัสภาของสองประเทศ

 ต่อมา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา																				

เกียกกาย	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธาน																											

สภาผู ้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง	 นายแสง	 สุขะทิวง	

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

(สปป.ลาว)	 ประจ�าประเทศไทย	 เพื่อแสดงความยินด	ี																								

ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งและกระชับความสมัพันธ์ระหว่าง

สองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเลี้ยงอาหารค�่าแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐยูเครน

	 วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	บ้านริมน�้า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	นายสุชาติ	ตันเจริญ	รองประธาน

สภาแทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 เลี้ยงอาหารค�่าแก่	 นายวาลเดอมาร์	 ดูบันยอฟสกี้	 (Mr.	 Waldemar	 Dubaniowski)	

เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐโปแลนด์ประจ�าประเทศไทย	และนายอนัดรย์ี	เบชตา	(H.E.	Mr.	Andrii	Beshta)	เอกอคัรราชทตู

สาธารณรัฐยูเครนประจ�าประเทศไทย	 ในการนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตทั้งสอง																										

ประเทศด้วย
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โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์                       

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

	 วันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๔๐๒	–	๔๐๓	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภา	เกียกกาย	นายสรศักดิ์	

เพยีรเวช	เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นประธานเปิดโครงการสมัมนาสร้างความรูค้วามเข้าใจและรบัฟังความคดิเหน็

เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	

๒๕๖๕)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	การสมัมนาดงักล่าว	

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้บริหารของ

ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา	รวมท้ังข้าราชการส�านักงานได้น�าแผน

ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ	 ไปใช้

เป็นกรอบทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย

เดียวกัน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันนิติบัญญัติ	

ประเทศชาติ	และประชาชน	

 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองประธานสภาประชาชนเมืองผู่เถียน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

	 วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๓๐๓	

ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 เกียกกาย	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	ให้การรับรอง	นายหร่วน	จวิน 

ประธานสภาประชาชนเมืองผู่เถียน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

และคณะ	ในโอกาสเยีย่มชมรฐัสภาไทยและกระชบัความร่วมมอื                        

ด้านการท่องเทีย่วและวฒันธรรมตามเส้นทางสายไหมทางทะเล

ลงนามค�ารับรองการปฏบัิตริาชการของส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

											วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๔๐๓	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภาเกียกกาย		นายชวน	หลีกภัย	ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 และนายสรศักด์ิ	 เพียรเวช	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ในการนี้	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธาน																					

สภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหนึ่ง	 นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธาน												

สภาผูแ้ทนราษฎร	คนท่ีสอง	และพลต�ารวจเอก	วรพงษ์	ชิวปรีชา	

ประธาน	อ.ก.ร.	ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงาน

ราชการของรัฐสภา	 พร้อมด้วยผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ						

สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมในพิธี
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เปรู เข้าร่วมงานจัดแสดง               

ผ้าไหมไทย

 วนัที	่๑๘	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	ณ	มหกรรมผ้าไหม 

๒๕๖๒	:	 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก	ครั้งที่	๙	ลานอีเดนโซน	

เซ็นทรัลเวิล ์ด	 นายองอาจ	 คล้ามไพบูลย ์	 สมาชิก																											

สภาผู้แทนราษฎร	 และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพ

สมาชกิรฐัสภาไทย	-	เปร	ูเข้าร่วมงานการจดัแสดงผ้าไหมไทย 

โดยนักออกแบบเสื้อผ้าชาวเปรูเวียน	 โดยมี	 H.E.	 Mr.	

Fernando	 Quiros	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจ�า

ประเทศไทย	 ให้การต้อนรับ	 ในโอกาสนี้ได้พบปะกับ																	

นายประเสรฐิ	ประคณุศกึษาพันธ์	อดตีสมาชกิวฒุสิภา	และ

อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	–	เปรูด้วย

ประธานรัฐสภาเข้าร่วมชมการจัดแสดงคอนเสิร์ต

 วนัที	่๒๑	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	ณ	โรงละครแห่งชาต ิ

มูลนิธิ วงดุ ริยางค ์ซิมโฟนีก รุง เทพในพระอุปถัมภ	์																								

สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าสริวิณัณวร	ีนารรีตันราชกญัญา 

จัดการแสดงคอนเสิร์ต	“Four	Royal	Orchestral	Suites	for	

His	Majesty	 King	Rama	X”	 เนื่องในโอกาส	มหามงคล							

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ในการนี้	

นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	พร้อมด้วย	นายอิสระ	

เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 เข ้าร ่วมชม																																					

การจัดแสดงคอนเสิร์ต

รัฐสภาจัดโครงการ “รัฐสภาพร้อมใจ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี                      

บรมราชาภิเษก”

										วันที่	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุมริมแม่น�้าเจ้าพระยา	

หมายเลข	 ๔๐๒	 ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา	 เกียกกาย	 ส�านักงานเลขาธิการ											

สภาผู้แทนราษฎร	โดยส�านักบริการทางการแพทย์ประจ�ารัฐสภา	ร่วมกับ	

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาติไทย	 และส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จัดโครงการ	 “รัฐสภาพร้อมใจ	

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ	ี																		

บรมราชาภิเษก”	(ครั้งที่	๓)	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาส														

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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   ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์มูลนิธิสุขุโม

	 วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	พิพิธภัณฑ์มูลนิธิสุขุโม	กรุงเทพฯ	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมพิธีสงฆ์	 เนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์	 มูลนิธิสุขุโม	 จากนั้น	 เป็นประธานในพิธีเปิด

พิพิธภัณฑ์มูลนิธิสุขุโม	ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้านเพื่อการเรียนรู้	โดยมีนางเมธ์วดี	นวพันธ์	ศาสตราจารย์สรรเสริญ	

ไกรจิตติ	 นายโสฬส	 สุวรรณเนตร์	 และ	 H.E.	 Kwon,	 Byong	 Hyong	 อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�า

ประเทศไทย	ร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิด	โอกาสนี้	ประธานรัฐสภา	ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับมูลนิธิคอนราดฯ จัดสัมมนา “อาเซียนและสหภาพยุโรป โอกาส

และความท้าทายในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง”

	 วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องแกรนด์	บอลรูม	๒	โรงแรมเชอราตันแกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร	

ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	ร่วมกบัมลูนธิคิอนราด	อาเดนาวร์	จดัสมัมนา	“อาเซยีนและสหภาพยโุรป	โอกาส

และความท้าทายในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง”	หวังขับเคลื่อนอาเซียนสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม	ครั้งที่	๔	ท่ามกลางความท้าทาย

จากสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอ�านาจ	 พร้อมร่วมมือกับสหภาพยุโรปและนานาชาติในการพัฒนาองค์ความรู้

โดยใช้กลไกของศูนย์อาเซียน	เพื่อศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน
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วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันพระสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันวชิราวุธ

	 วันที่	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว																									

ร้อยเอก	 จองชัย	 วงศ์ทรายทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี	 น�าคณะผู้บริหาร	 และข้าราชการส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 วางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎร	 ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	และวันวชิราวุธ	

	 ต่อมา	นายสรศักดิ์	เพียรเวช	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 วางพวงมาลาในนามชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย	 ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว																								

และวันวชิราวุธ
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ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ�าประเทศไทย

 วันที่	 ๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องรับรอง	 ชั้น	๔ 

อาคารรัฐสภา	เกียกกาย	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา

แล ะป ร ะ ธ านสภ าผู ้ แ ทน ร าษฎ ร 	 ใ ห ้ ก า ร รั บ ร อ ง																																															

นายทุกสบิลกูน	 ทูมูร ์คูเลก	 (H.E.	 Mr.	 Tugsbilguun	

Tumurkhuleg)	เอกอัครราชทูตมองโกเลยีประจ�าประเทศไทย	

เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก

รัฐสภาไทยกับมองโกเลีย

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

	 วันที	่๒๖	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชมุ	๔๐๙	

ชั้น	๔	อาคารรัฐสภา	เกียกกาย	นายชวน	หลีกภัย	ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับ																	

นายมณเฑียร	 บุญตัน	 สมาชิกวุฒิสภา	 และนายต่อพงศ์													

เสลานนท์	 นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	 และ

คณะ	 ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอรับโอวาทแก่คณะกรรมการ

จัดการเลือกตั้งผู้แทนคนตาบอดประจ�าจังหวัด	 ในการท�า

หน้าทีใ่ห้การเลอืกตัง้ด�าเนนิการไปอย่างเรียบร้อยสจุรติและ

เที่ยงธรรม

ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร กล่าวปาฐกถาพเิศษ และแสดงความยนิดแีก่ผูไ้ด้รบัพระราชทาน

ปริญญากิตติมศักดิ์

	 วันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	

นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“การครองคน	ครองตน	

ครองงาน	ให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต”	เพื่อเป็นองค์ความรู้

ให้แก่ผู ้เข ้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์	 รางวัล																	

พระธาตนุาดนูทองค�า	รางวลัเชดิชเูกยีรตนิกัวจัิยดเีด่น	รางวลั

เชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน	 (MSU	

Engagement	Thailand)	และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์

คิดค้นดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๖๒	พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ

และแสดงความยินดีกับผู ้เข ้ารับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์	ดังกล่าว
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วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                  

บรมนาถบพิตร ประจ�าปี ๒๕๖๒

	 วันที	่๕	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	ท้องสนามหลวง	นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	

นายศุภชัย	โพธิ์สุ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช																						

บรมนาถบพิตร	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๒	

	 จากนั้น	 ประธานรัฐสภา	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																									

เข้าร่วมในพธิถีวายพานพุม่ดอกไม้และพธีิถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์		เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	

ประจ�าปี	๒๕๖๒
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

	 วันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๔	

อาคารรัฐสภา	เกียกกาย	นายสุชาติ	ตันเจริญ	รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ให้การรับรอง	นายคเณศ	ประสาท 

ธกาล	 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เนปาลประจ�าประเทศไทย	 เพื่อแนะน�าตัวในโอกาส																						

เข้ารับหน้าที่

พิธีมอบรางวัลส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน ประจ�าปี ๒๕๖๒ (Anti-Corruption Awards 2019)

	 วันที่	 ๖	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	ณ	 ห้อง	 Auditorium																

ชั้ น 	 ๑๖	 สถาบันการจัดการป ัญญาภิวัฒน ์ 	 (P IM )																																									

ถนนแจ้งวัฒนะ	กรงุเทพฯ	นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภา

และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นประธานในพธิมีอบรางวัล

ส่งเสรมิการต้านคอร์รปัชัน	ประจ�าปี	๒๕๖๒	(Anti-Corruption	

Awards	 2019)	 และปาฐกถาพิเศษ	 หัวข้อ	 “มหันตภัย...

คอร์รัปชัน	ยุค	๔.๐”

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับโทรศัพท์บริจาคเงินในรายการพิเศษ วันธรรมศาสตร์ ๙ 

ธันวาคม

	 วันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องส่ง	๕	อาคาร

ปฏิบัติการ	 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมรับ

โทรศัพท์บริจาคเงินในรายการพิเศษ	 วันธรรมศาสตร์	 ๙	

ธันวาคม	 เพื่อเชิญชวนให้ชาวธรรมศาสตร์	 องค์กรภาครัฐ	

เอกชนและประชาชนทั่วไป	 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน

โครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์	และศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิคณะแพทยศาสตร์	
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   วางพานประดับพุ่มดอกไม้เนื่องในวันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 วันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๔๐๒	–	๔๐๓	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภา	เกียกกาย	นายชวน	หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวาย

บังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ในนาม	 “สภาผู้แทนราษฎร”	 เพื่อน้อมร�าลึกถึง																														

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทย																		

เมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๔๗๕

	 ต่อมา	นายสรศกัดิ	์เพยีรเวช	เลขาธกิารสภาผู้แทน

ราษฎร	 พร้อมด้วย	 ผู ้บริหารและข้าราชการส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 วางพานประดับพุ่มดอกไม้

ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า													

เจ้าอยู่หัว	ในนาม	“ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”

	 หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ	 ชุมพล	 รองประธาน

กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์	 พระบาทสมเด็จ																						

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	

คนท่ีสอง	 วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูป

ต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ในนาม	

“มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า															

เจ้าอยู ่หัวฯ”	 และหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร	 สวัสดิวัตน์	

ประธานกรรมการมูลนิธิประชาธิปกร�าไพพรรณี	 วางพาน

ประดับพุ่มดอกไม้	ถวายบังคมฯ	ในนาม	“มูลนิธิประชาธิปก

ร�าไพพรรณี”	
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   พิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 วันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	ห้องประชุม	๔๐๒	–	๔๐๓	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภา	เกียกกาย	นายชวน	หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานวุฒิสภา	 พลเอก																							

สิงห์ศึก	สิงห์ไพร	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	นายศุภชัย	โพธิ์สุ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	นายศุภชัย													

สมเจริญ	รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	พร้อมด้วย	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	และผู้บริหาร	ข้าราชการ	

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ร่วมพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ																											

แห่งราชอาณาจักรไทย
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายสัมพันธ์		มะยูโซ๊ะ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดนราธิวาส	 พรรคพลังประชารัฐ	

โดย	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงกลาโหม	(พลเอก	ชยัชาญ  

ช้างมลคล)	เป็นผู้ตอบ

	 จากนั้น	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้เสนอให้																			

ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระกระทูถ้ามทัว่ไป	ตามล�าดบั	

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายบุญลือ	 ประเสริฐโสภา	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดราชบุรี	 พรรคภูมิใจไทย	

เรื่อง	 ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน																	

พ.ศ.	๒๕๕๙	–	๒๕๖๓	และแผนพัฒนาก�าลงัการผลติไฟฟ้า

ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๗๙	ซึ่งปรับแผนใหม่

เป็นแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย																

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๘๐	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม																		

การประชุมสภา

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

	 กระทู้ถาม

	 ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้ด�าเนนิการประชุมตาม

ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา	ตามล�าดับ

	 ๑.	กระทู ้ถาม	 ของ	 นายวิโรจน์	 ลักขณาอดิศร															

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชีรายชือ่	พรรคอนาคตใหม่ 

โดย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	(หม่อมราชวงศ์จตัมุงคล  

โสณกุล)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทูถ้าม	ของ	นายยทุธพงศ์	จรัสเสถยีร	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดมหาสารคาม	 พรรคเพื่อไทย																	

โดย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	(พลเอก	อนุพงษ์		

เผ่าจินดา)	เป็นผู้ตอบ

การประชุมสภา



15 การประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๑	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันพุธที่	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒														

ถามนายกรัฐมนตรี	ซึ่ง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	

(นายสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสัณหพจน์	 สุขศรีเมือง	

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 จังหวัดนครศรีธรรมราช																						

พรรคพลงัประชารัฐ	เรือ่ง	แนวทางการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู

ป่าพรุควนเคร็ง	ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายจารึก	 ศรีอ่อน	 สมาชิก																	

สภาผู ้แทนราษฎร	 จังหวัดจันทบุรี	 พรรคอนาคตใหม่																							

เรื่อง	ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ท�ากินของประชาชน

	 กระทู้ถามล�าดับที่	๒	–	๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 (นายวราวุธ	 ศิลป

อาชา)	เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิก													

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสกลนคร	 พรรคเพ่ือไทย	 เร่ือง	

การขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา)	เป็นผูต้อบ

	 เม่ือจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 ประธานสภา									

ผู้แทนราษฎร	 ได้ปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือขอน�าระเบียบวาระ

ที่	๗.๑,	๗.๒,	๔.๑	และ	๔.๒	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	

	 ที่ประชุมเห็นชอบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 ๑.	ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ																	

การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา	 แทนต�าแหน่ง																	

ที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๑)

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายวรศิษฎ์	 เลียงประสิทธิ	์

เป็นกรรมาธิการแทน	นางสาวศุภมาส	อิศรภักดี

	 ๒.	ต้ังกรรมาธกิารสามญัในคณะกรรมาธกิารกจิการ

เด็ก	 เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	กลุ่มชาติพันธุ์	 และ																

ผู ้มีความหลากหลายทางเพศ	 แทนต�าแหน่งที่ว ่างลง																				

๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๒)

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นางสาวศุภมาส	 อิศรภักด	ี

เป็นกรรมาธิการแทน	นายวรศิษฎ์		เลียงประสิทธิ์

	 ๓.	ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง									

คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ	

พ.ศ.	....	พิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)	

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระท่ี	 ๑	 รับหลักการแห่งร่าง

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ	 และมีมติให้ตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามัญ	จ�านวน	๓๙	คน	ก�าหนดการแปรญตัติ

ภายใน	๗	วัน

	 ๔.	รายงานการพจิารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร

ตกต�่า	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว																				

(ในระเบียบวาระที่	๔.๒)

	 รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	คนทีห่นึง่	ได้สัง่เลือ่น

การพิจารณารายงานดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรครั้งต่อไป

 สรุปผลการพิจารณา
	 รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	ร่างข้อบงัคบัว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ	พ.ศ.	....

]]]]]

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่องที่พิจารณา   

	 พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผล

ทางการเกษตรตกต�า่	ซ่ึงคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา

เสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	๔.๒)	 โดยเป็นการพิจารณา

ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๕	 ปีที่	 ๑															

ครั้งที่	 ๓	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันพุธท่ี	 ๑๓	

พฤศจิกายน	๒๕๖๒
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 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการฯ	 เพ่ือส่งรายงานและข้อสังเกตไปยัง							

คณะรัฐมนตรีต่อไป

	 เรื่องที่ประชุมรับทราบ

	 ๑.	รายงานประจ�าปี	๒๕๖๑	ของสถาบันพระปกเกล้า

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รายงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ของ

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 และส�านักงาน											

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๓.	รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย	 ตาม									

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	

๕๑	 รายง่ายงบกลาง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	

และรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราช

บัญญัติวิธีการงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มาตรา	 ๕๑																				

รายจ่ายบูรณาการ/รายจ่ายบุคลากรประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ

]]]]]

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
	 กระทู้ถาม

	 ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้ด�าเนนิการประชุมตาม

ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา	ตามล�าดับ	

	 ๑.	กระทูถ้าม	ของ	นายปกรณ์วฒิุ		อุดมพิพฒัน์สกลุ	

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชีรายชือ่	พรรคอนาคตใหม่ 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ																		

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู ้ถามนี้ไปตอบ																							

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๑

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายนิยม	 ช่างพินิจ	 สมาชิก													

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดพิษณุโลก	 พรรคเพ่ือไทย	 โดย	

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการะกระทรวงพาณิชย์	

(นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายอิสสระ	 สมชัย	 สมาชิก													

สภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคประชาธิปัตย	์

โดย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายนิพนธ์		

บุญญามณี)	เป็นผู้ตอบ

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	

	 ๑.	กระทูถ้าม	ของ	นายอาดลินั	อาลอีสิเฮาะ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดยะลา	พรรคพลังประชารัฐ	เรื่อง	

การสนับสนุนเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ															

ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นางกนก

วรรณ		วิลาวัลย์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายเท่าพภิพ		ลิม้จติรกร	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 กรุงเทพมหานคร	 พรรคอนาคตใหม	่

เร่ือง	 การก�าหนดข้อจ�ากัดในการผลิตสุราในกฎกระทรวง

การอนุญาตผลิตสุรา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั	ซึง่รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั	

(นายสันติ		พร้อมพัฒน์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 ร้อยต�ารวจเอก	 อรุณ	 สวัสด	ี

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จังหวดัสงขลา	พรรคพลงัประชารฐั 

เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและการขาดแคลนน�้าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค	–	บรโิภคในพืน้ทีค่าบสมทุรสทิงพระ	

จังหวัดสงขลา	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	(นายประภัตร		โพธสุธน)	ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้ตอบ

	 ในการนี้	 ณ	 ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	 นายชวน		

หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ท�าหน้าที่ประธานใน

ห้องกระทู้ถาม	และให้น�าความในข้อ	๑๖๗	มาใช้บังคบัโดย

อนุโลม	 จากนั้นได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กระทูถ้ามแยกเฉพาะ	ตามข้อบงัคบัฯ	ข้อ	๑๗๒	ตามล�าดบั	

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสาทิตย์	 วงศ์หนองเตย	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดตรัง	พรรคประชาธิปัตย์	



17 การประชุม

เรื่อง	 แนวทางการยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่	 ถามรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ

มอบหมายตดิราชการส�าคญั	จงึได้มีหนังสอืขอเลือ่นการตอบ

กระทู ้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร																		

ครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสาทิตย์	 วงศ์หนองเตย	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดตรัง	พรรคประชาธิปัตย์	

เรื่อง	 นโยบายการแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่ท�ากินในที่

สาธารณประโยชน์	 ถาม	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

มหาดไทย	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

(นายนิพนธ์		บุญญามณี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 เรื่องที่ประชุมรับทราบ

	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	จ�านวน	๒	เรื่อง	

	 ๑.	คณะกรรมการการเลอืกตัง้ขอให้ศาลรฐัธรรมนญู

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๘๒	 ว่าสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ	 นายนวัธ	 เตาะเจริญสุข																				

สิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๐๑	(๖)	ประกอบมาตรา	

๙๘	 (๖)	หรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตาม

รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๐๑	 (๖)	 ประกอบมาตรา	 ๙๘	 (๖)															

นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๘๒	 วรรคสอง	 ทั้งนี้																			

ตั้งแต่วันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๖๒	ดังนั้น	ปัจจุบันมีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๔๙๘	คน

	 ๒.	พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ												

ส ่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบันครอบครัว																						

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๑๗๒																			

วรรคหนึ่ง	หรือไม่	ซึ่ง	ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราช

ก�าหนดฉบบัดังกล่าวเป็นไปตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๗๒	

วรรคหนึ่ง

	 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา
	 ที่ประชุมเสนอพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม																	

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน

ครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๖๒	 	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ															

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๑๔)	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน																			

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชก�าหนดดังกล่าว

	 -	เรื่องที่ประชุมรับทราบ

	 ๑.	รายงานกิจการประจ�าปี	 งบดุล	 บัญชีก�าไรและ

ขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	 ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๒.	รายงานสรุปผลการด�าเนินงานในภาพรวมของ

ทุนหมุนเวียน	ประจ�าปีบัญชี	๒๕๖๑

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๓.	รายงานกิจการประจ�าปี	 งบดุล	 บัญชีก�าไรและ

ขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข ้าแห่ง

ประเทศไทย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๔.	รายงานประจ�าปี	๒๕๖๑	ศาลรัฐธรรมนูญ

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๕.	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง)	วันจันทร์ที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ที่ประชุม

ได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 ของ							

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	 และรายงาน											

ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 จากนั้น	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้เสนอให้												

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการ

พจิารณาเสรจ็แล้ว	คอื	รายงานการพจิารณาศกึษาแนวทาง

การควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม	 ซึ่งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาเสรจ็แล้ว	(ในระเบียบวาระที	่๔)

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งเลื่อนการพิจารณา

รายงานดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้ง											

ต่อไป
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	 สรุปผลการพิจารณา

	 อนุมัติพระราชก�าหนด	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	 พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ											

ส ่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครองสถาบันครอบครัว																					

พ.ศ.	๒๕๖๒

]]]]]

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่องที่พิจารณา
	 รายงานการพจิารณาศกึษาแนวทางการควบคมุการ

ใช้สารเคมใีนภาคเกษตรกรรม	ซึง่คณะกรรมาธกิารวสิามญั

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระท่ี	 ๔)	 โดยเป็นการ

พจิารณาต่อจากการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๕	ปี

ที่	๑	ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันพุธที่	๒๐	

พฤศจิกายน	๒๕๖๒

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการฯ	 เพ่ือส่งรายงานและข้อสังเกตไปยัง								

คณะรัฐมนตรีต่อไป

	 พจิารณาระเบยีบวาระเรือ่งด่วน	คอื	ญตัตด่ิวน	เร่ือง	

ให้สภาผูแ้ทนราษฎรตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่ศกึษา

ผลกระทบจากการกระท�า	 ประกาศและค�าสั่ งของ																								

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 และการใช้อ�านาจของ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา	 ๔๔	 ซึ่ง	

นายปิยบุตร	 	 แสงกนกกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร															

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคอนาคตใหม่กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเร่ืองด่วนท่ี	 ๑)	 โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้

น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	 ๗	 ฉบับ	 ขึ้นมาพิจารณา																	

รวมกันไป	คือ

	 ๑.	ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ัง												

คณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศกึษาในเรือ่งการด�าเนนิการ

กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีต�าแหน่งในองค์กรปกครอง											

ส่วนท้องถ่ินที่อยู ่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ซึ่ง	 นายชัยวุฒ	ิ	

ธนาคมานสุรณ์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชีรายช่ือ

พรรคพลงัประชารัฐ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบยีบวาระเรือ่งด่วน

ที่	๖)

	 ๒.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง														

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาผลกระทบและหา

แนวทางแก้ไข	 ผลจากประกาศและค�าสั่งคณะปฏิวัติ																

คณะต่าง	 ๆ	 ประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ	 ค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ

และศึกษาผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมายที่

บัญญัติ	โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เพื่อหาแนวทางปรับ

แก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่ง	นายสาทิตย ์ 

วงศ์หนองเตย	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 จังหวัดตรัง																

พรรคประชาธิปัตย์	กับคณะเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่	๗)

	 ๓.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง													

คณะกรรมาธกิารวิสามัญเพือ่ศกึษาผลกระทบของนโยบาย

ทวงคืนผืนป่า	และผลกระทบของผู้ถูกด�าเนินคดีจากค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	 ๖๔/๒๕๕๗	 และ	

๖๖/๒๕๕๗	 ซ่ึงนายอภิชาต	 ศิริสุนทร	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคอนาคตใหม่กับคณะ	เป็น

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๘)

	 ๔.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง														

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจาก													

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เก่ียวกับ																

การบริหารงานบคุคลของข้าราชการต�ารวจ	ซ่ึง	พลต�ารวจโท 

วศิณ	ุ	ม่วงแพรส	ีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชรีายชือ่ 

พรรคเสรีรวมไทย	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน

ที่	๑๖)

	 ๕.	 ญัตติ 	 เรื่อง	 ขอให ้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง																														

คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่ศกึษาผลกระทบการบงัคับใช้

กฎหมายพิเศษ	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระราชก�าหนด								

การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และ

ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 มาตรา	 ๔๔												
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ในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่ง	 นายกมลศักดิ์																			

ลีวาเมาะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดนราธิวาส													

พรรคประชาชาติเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๔๘)

	 ๖.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและผลงาน

ของนโยบายทวงคืนผืนป่า	ซึ่ง	นายนริศ		ข�านุรักษ์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดพัทลุง	พรรคประชาธิปัตย์	 เป็น					

ผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๗.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาผลกระทบ																						

การบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	

และพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	ในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

ซึ่ง	 นายอาดิลัน	 อาลีอิสเฮาะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จั งหวัดยะลา	 พรรคพลั งประชารัฐ 	 เป ็นผู ้ เสนอ																																				

(ในระเบียบวาระที่	๕.๙๙)

	 เม่ือผู ้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล	 ทั้ง	 ๘	 ฉบับ																	

นายชัยวุฒิ		ธนาคมานุสรณ์		ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติ

ด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาในเร่ืองการด�าเนินการกับผู้บริหาร

ท้องถ่ินและผู้มีต�าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													

ท่ีอยูร่ะหว่างการถกูตรวจสอบตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๖)	 ออก

จากระเบยีบวาระการประชมุซึง่ทีป่ระชมุยินยอมให้ถอนได้	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖๑

	 จากน้ันประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้สั่งเลื่อนการ

พิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สัปดาห์ต่อไป

]]]]]

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่องที่พิจารณา
	 ระเบียบวาระที่	 ๕	 เรื่องท่ีค้างพิจารณา	 คือ	ญัตติ	

เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาโครงการผันน�้า	โขง	เลย	ชี	มูล	ป่าสัก	ซึ่ง	

นายอุบลศักดิ์	 บัวหลวงงาม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดลพบุรี	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

ที่	๕.๑)		โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกัน

อีก	๑๘	ฉบับ	ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	คือ

	 ๑.	ญตัตด่ิวน	เรือ่ง	ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา

ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน�้าในแม่น�้าโขง	 ซึ่ง																					

นายสุทัศน์	 เงินหมื่น	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชือ่	พรรคประชาธปัิตย์	และนายอสิสระ	สมชัย	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคประชาธิปัตย	์

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๒)

	 ๒.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาโครงการผนัน�า้	โขง	กก	

อิง	น่าน	เจ้าพระยา	ป่าสัก	ท่าจีน	แม่กลอง	ซึ่ง	นายอุบล

ศกัดิ	์บวัหลวงงาม	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัลพบรุ	ี

พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๓)

	 ๓.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามญัพจิารณาศกึษาโครงการผนัน�า้	โขง	เลย	

ชี	มูล	สงคราม	ป่าสัก	เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง	ซึ่ง	นายรังสิกร 

ทิมาตฤกะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดบุรีรัมย	์																

พรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๕)

	 ๔.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน�้าโขง	 ชี	

มูล	สงคราม	แม่น�้าล�าพะยัง	และล�าน�้าปาวเพื่อแก้ปัญหา

ภยัแล้ง	ซึง่	นายชวิูทย์		พทิกัษ์พรพลัลภ	สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร	จังหวัดอุบลราชธานี	พรรคเพื่อไทย	กับคณะ	เป็น

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๙)

	 ๕.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน�้าลุ่มน�้า	

เมย	 กก	ปิง	 วัง	 ยม	 และน่าน	 ซึ่ง	 พันต�ารวจโท	 ไวพจน์		
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อาภรณ์รตัน์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัก�าแพงเพชร	

พรรคพลงัประชารฐั	และนายภาคภมู	ิบลูย์ประมขุ	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดตาก	 พรรคพลังประชารัฐเป็น															

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๒๒)

	 ๖.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศกึษาโครงการผันน�า้ในลุม่น�า้

ฝั่งตะวันตก	 ได้แก่	 จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดราชบุรี	 และ

จังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่ง	 นายสุชาติ	 อุสาหะ	 สมาชิก																									

สภาผูแ้ทนราษฎร	จังหวดัเพชรบรีุ	พรรคพลงัประชารฐั	กบั

คณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๔๑)

	 ๗.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน�้า

บรเิวณลุม่น�า้ชีและล�าน�า้สาขาแบบบรูณาการ	ซึง่นายฉลาด	

ขามช่วง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดร้อยเอ็ด	พรรค

เพื่อไทย	กับคณะเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๖๗)

	 ๘.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและบูรณา

การลุ่มแม่น�า้สงครามอย่างเป็นระบบ	ซึง่	นายเกษม	อปุระ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๐๕)

	 ๙.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนน�้าอุปโภค	 บริโภค	 ท�าการเกษตรตามโครงการ

อ่างเกบ็น�า้คลองหนิ	ต�าบลคลองหิน	อ�าเภออ่าวลกึ	จงัหวัด

กระบี่	ซึ่ง	นายสาคร		เกี่ยวข้อง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จั งหวัดกระบี่ 	 พรรคประชาธิป ั ตย ์ 	 เป ็นผู ้ เ สนอ																																									

(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๐๗)

	 ๑๐.	 ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัเพ่ือศึกษาและหาแนวทางในการจดัท�า

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน�้าในแม่น�้าล�าพะยังตั้งแต่

บริเวณต�าบลคุ้มเก่า	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์	จนถึง

บริเวณอ�าเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่ง	 นายประเสริฐ	

บญุเรอืง	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดักาฬสนิธุ	์พรรค

เพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๑๑๐)

	 ๑๑.	 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและ

บูรณาการพื้นที่หนองหาร	ลุ่มน�้าก�่า	ลุ่มน�้าอูน	และลุ่มน�้า

สงคราม	 จังหวัดสกลนคร	 และจังหวัดนครพนม	 ซึ่ง																				

นายประสงค์	 บูรณ์พงศ์	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร																				

แบบบญัชรีายชือ่	พรรคเสรรีวมไทย	เป็นผูเ้สนอ	(ซึง่ยงัมไิด้

บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๑๒.	ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาการสร้างฝายกกัเกบ็น�า้ล�าเซ

บายและล�าห้วยโพง	ซึ่ง	นายธนกร		 ไชยกุล	สมาชิกสภา												

ผู้แทนราษฎร	 จังหวัดยโสธร	 พรรคเพื่อไทย	 เป็นผู้เสนอ													

(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๑๓.	ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาโครงการผนัน�า้โขง	เลย	

ชี	 มูล	 สงคราม	 ป่าสัก	 กก	 อิง	 น่าน	 เจ้าพระยา	 ท่าจีน																			

แม่กลอง	ซึ่ง	นายจาตุรงค์	เพ็งนรพัฒน์	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	จงัหวดัศรสีะเกษ	พรรคเพือ่ไทย	และนายกติตศิกัดิ	์

คณาสวัสดิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	

พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๑๔.	ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�้าใน

แม่น�า้โขง	ซึง่	นายจาตรุงค์	เพ็งนรพฒัน์	สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร	จงัหวดัศรสีะเกษ	พรรคเพือ่ไทย	และนายอบุลศกัด์ิ	

บวัหลวงงามสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัลพบรุ	ีพรรค

เพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๑๕.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ศึกษาแนวทางการผันน�้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังอ่าง

เก็บน�้าล�าตะคอง	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อแก้ปัญหา													

การขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม	 ซ่ึง	

นายประเสริฐ	 จันทรรวงทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร													

จังหวัดนคราชสีมา	พรรคเพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้

บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๑๖.	ญัตติ	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน�้า
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ทะเลสาบสงขลา-พัทลุง	และการผันน�้ามาใช้ประโยชน์	ซึ่ง	

นายนรศิ	ข�านรุกัษ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวดัพทัลงุ	

พรรคประชาธิป ัตย ์ เป ็นผู ้ เสนอ	 (ซึ่ ง ยังมิ ได ้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ๑๗.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา	 การพัฒนาและ																

การบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบของลุ่มน�้าโขง	 เลย														

ล�าพะเนียง	 ห้วยหลวงซี	 และมูล	 ซึ่ง	 นายขจิตร	 ชัยนิคม	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดอุดรธานี	พรรคเพื่อไทย	

และนางเทียบจุทา	 ขาวข�า	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จงัหวัดอดุรธาน	ีพรรคเพ่ือไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึง่ยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ๑๘.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร

จดัการน�า้ในบรเิวณแม่น�า้โขง	แม่น�า้ชี	แม่น�า้มลู	และล�าน�า้

เสียว	ทั้งระบบ	ซึ่ง	นางผ่องศรี	 แซ่จึง	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	จงัหวดัศรสีะเกษ	พรรคเพ่ือไทย	และนางสาวสกณุา	

สาระนนัท์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดัสกลนคร	พรรค

เพื่อไทย	เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา
	 ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	

จ�านวน	๔๙	คน	เพือ่พจิารณาญตัตใินระเบยีบวาระที	่๕.๑	

ญัตติในล�าดับที่	๒,	๓,	๔,	๕,	๖,	๗,	๘,	๙,	๑๐,	๑๑,	๑๒,	

๑๓,	๑๔,	๑๖,	๑๗	และ	๑๘	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้คณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

ภายในก�าหนดเวลา	๙๐	วัน

	 จากนั้นที่ประชุมได้ส่งญัตติในล�าดับที่	 ๑	 และ	 ๑๕	

ให้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศกึษาโครงการผนัน�า้	

โขง	เลย	ชี	มูล	ป่าสัก	เป็นผู้พิจารณา

]]]]]

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
	 กระทู้ถาม

	 กระทู้ถามสดด้วยวาจา	ตามล�าดับ	

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวศิริกัญญา	 ตันสกุล	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคอนาคต

ใหม่

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายจิรายุ	 ห่วงทรัพย์	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	กรุงเทพมหานคร	พรรคเพื่อไทย

	 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ

ส�าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู ้ถามทั้ง																					

๒	กระทู้ดังกล่าว	 ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวเพชรดาว	 โต๊ะมีนา	

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	พรรคภมูใิจไทย	

โดย	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ																		

ความมั่นคงของมนุษย์	(นายจุติ		ไกรฤกษ์)	เป็นผู้ตอบ

	 กระทู้ถามทั่วไป	ตามล�าดับ

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายพิสิฐ	 ลี้อาธรรม	 สมาชิก								

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	

เรือ่ง	การฝึกอาชพีของทหารเกณฑ์กบัปัญหาการขาดแคลน

แรงงานของภาคเอกชน	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	นายประทวน	สุทธิอ�านวยเดช	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดลพบรีุ	พรรคพลงัประชารฐั 

เรือ่ง	ขอให้มีการแก้ปัญหาการขยายพนัธุข์องลงิในประเทศ	

ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ										

สิ่งแวดล้อม

	 เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ติดราชการส�าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้

ถามทั้ง	๒	กระทู้ดังกล่าว	ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	 ในวันพุธที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 ตามข้อบังคับฯ										

ข้อ	๑๕๑

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสาคร	 เกี่ยวข้อง	 สมาชิก										

สภาผู ้แทนราษฎร	 จังหวัดกระบี่	 พรรคประชาธิปัตย	์															
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เรื่อง	 การก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อ															

การท่องเทีย่วอ่าวน�า้เมา	ต�าบลไสไทย	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัด

กระบ่ี	ถาม	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ซึง่	รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายถาวร	 เสนเนียม)																		

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ในการนี้	ณ	ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	นายศุภชัย		

โพธิ์สุ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ท�าหน้าที่

ประธานในห้องกระทู้ถาม	 และให้น�าความในข้อ	 ๑๖๗												

มาใช้บังคับโดยอนุโลมจากน้ันได้ด�าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระกระทู ้ถามแยกเฉพาะ	 ตามข้อบังคับฯ																				

ข้อ	๑๗๒	ตามล�าดับ	คือ

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายประเสริฐพงษ์	 ศรนุวัตร์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคอนาคต

ใหม่	เรื่อง	ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็ง

เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	 โดย	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่าจินดา)														

เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางสาวสกุณา	 สาระนันท	์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	

เรื่อง	 ความคืบหน้าโครงการขุดเจาะแร่โพแทชที่อ�าเภอ

วานรนิวาส	 จังหวัดสกลนคร	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซ่ึง	

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 (นายสุ ริยะ																						

จึงรุ่งเรืองกิจ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสาทิตย์	 วงศ์หนองเตย	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดตรัง	พรรคประชาธิปัตย์	

เรือ่ง	แนวทางการยกเลกิเพิกถอนแหล่งแร่	ซึง่เลือ่นมาจาก

การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๕	ปีที	่๑	(สมยัสามญั

ประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันพุธท่ี	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒																

โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 (นายสุริยะ																									

จึงรุ่งเรืองชัย)	เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทูถ้าม	ของ	นายสฤษฏ์พงษ์	เกีย่วข้อง	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดกระบี่	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	

นโยบายการปิดอ่าวมาหยา	 จังหวัดกระบี่ถาม	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๕.	กระทูถ้าม	ของ	นายสฤษฏ์พงษ์	เกีย่วข้อง	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดกระบี่	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง															

การทวงคืนพื้นที่ สวนปาล ์มหมดสัมปทานอ�า เภอ

ปลายพระยา	จังหวัดกระบี่	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๖.	กระทู ้ถาม	 ของ	 นายอาดิลัน	 อาลีอิสเฮาะ												

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	จังหวดัยะลา	พรรคพลงัประชารฐั 

เรือ่ง	การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของกลุม่ผูร่้วมพฒันา

ชาติไทย	 (ผรท.)	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ถาม																	

นายกรัฐมนตรี

	 เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ติดราชการส�าคัญ	 จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้

ถามล�าดบัที	่๔	–	๖	ไปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร

ครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 เรื่องที่ประชุมรับทราบ

	 ๑.	ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยที่	 ๑๔/๒๕๖๒														

ลงวันที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	วินิจฉัยว่า	สมาชิกภาพ

ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของนายธนาธร	จงึรุง่เรอืงกจิ	

ซ่ึงสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตาม

มาตรา	 ๑๐๑	 (๖)	 ประกอบมาตรา	 ๙๘	 (๓)	 นับแต่วันที่												

ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๘๒	วรรคสอง	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๓	

พฤษภาคม	๒๕๖๒

	 ๒.	ประกาศสภาผู ้แทนราษฎร	 ลงวัน ท่ี 	 ๒๒	

พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 เร่ือง	 	 ให้ผู้มีช่ือในล�าดับถัดไปใน											

บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก									

สภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 คือ	 นายมานพ															

ครีภีวูดล	ผูส้มคัรสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	แบบบญัชรีายชือ่ 

ล�าดับที่	 ๕๓	 พรรคอนาคตใหม่	 เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	แทน	นายธนาธร		จึงรุ่งเรืองกิจ

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 จากนั้นประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้กล่าวน�า																

นายมานพ	 	 คีรีภูวดล	 ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้า														

รับหน้าที่ 	 ตามมาตรา	 ๑๑๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง																								

ราชอาณาจักรไทย	 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จ�านวน	๔๙๙	คน



23 การประชุม

	 ๓.	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง)	 วันอังคารที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 ได้

พิจารณารับทราบรายงานจ�านวน	๔	เรื่อง

	 	 ๑)	รายงานประจ�าป ี	 ๒๕๖๑	 ของกองทุน																		

การออมแห่งชาติ

	 	 ๒)	รายงานกจิการประจ�าปี	งบดลุ	บญัชกี�าไรและ

ขาดทุนของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข ้าแห่ง

ประเทศไทย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑

	 	 ๓)	รายงานกจิการประจ�าปี	งบดลุ	บญัชกี�าไรและ

ขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย	 ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑

	 	 ๔)	รายงานสรุปผลการด�าเนินงานในภาพรวม

ของทุนหมุนเวียนประจ�าปีบัญชี	๒๕๖๑

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 	 ๕)	รายงานการตรวจสอบส�านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องด่วนที่พิจารณา

	 วาระเรื่องด่วน	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๑	ครั้งที่	๖	(สมัย

สามญัประจ�าปีครัง้ทีส่อง)	วนัพฤหสับดท่ีี	๒๑	พฤศจกิายน	

๒๕๖๒	ตามล�าดับ	คือ

	 ๑.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระท�า	

ประกาศและค�าส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ

การใช้อ�านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามมาตรา	 ๔๔	 ซึ่ง	 นายปิยบุตร	 	 แสงกนกกุล	 สมาชิก														

สภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคอนาคตใหม่													

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)	

	 ๒.	ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ัง													

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศกึษาผลกระทบและหา

แนวทางแก้ไข	 ผลจากประกาศและค�าสั่งคณะปฏิวัติคณะ

ต่าง	ๆ 	ประกาศและค�าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

ค�าสัง่ของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิและศกึษา

ผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมายท่ีบัญญัติ																				

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพื่อหาแนวทางปรับแก้ให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	

สังคม	 การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่ง	 นายสาทิตย์																								

วงศ์หนองเตย	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 จังหวัดตรัง																	

พรรคประชาธิปัตย์	กับคณะเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่	๒)

	 ๓.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง												

คณะกรรมาธกิารวิสามัญเพือ่ศกึษาผลกระทบของนโยบาย

ทวงคืนผืนป่า	และผลกระทบของผู้ถูกด�าเนินคดีจากค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	 ๖๔/๒๕๕๗	 และ	

๖๖/๒๕๕๗	 ซ่ึงนายอภิชาต	 ศิริสุนทร	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคอนาคตใหม่กับคณะ	เป็น

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๓)

	 ๔.	ญัตติด่วน	เรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากค�าสั่ง

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิีเ่กีย่วกบัการบรหิารงาน

บุคคลของข้าราชการต�ารวจ	 ซึ่ง	 พลต�ารวจโท	 วิศณุ																		

ม่วงแพรสี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคเสรีรวมไทย	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน

ที่	๔)

	 ๕.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบการบังคับใช้

กฎหมายพิเศษ	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระราช

ก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์ฉุกเฉิน																									

พ.ศ.	๒๕๔๘	และประกาศของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

มาตรา	 ๔๔	 ในพ้ืนที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่ง																										

นายกมลศกัดิ	์	ลวีาเมาะ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จงัหวดั

นราธิวาส	 พรรคประชาชาติเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่	๕)

	 ๖.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและผลงาน

ของนโยบายทวงคืนผืนป่า	ซึ่ง	นายนริศ		ข�านุรักษ์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดพัทลุง	พรรคประชาธิปัตย์	 เป็น								

ผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๖)
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	 ๗.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพ่ือศึกษาผลกระทบการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พ.ศ.	๒๕๕๗	และ

พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซ่ึง																	

นายอาดิลัน	 	 อาลีอิสเฮาะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จั งหวัดยะลา	 พรรคพลั งประชารัฐ 	 เป ็นผู ้ เสนอ																																		

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๗)

	 ภายหลงัผูเ้สนอญตัตไิด้อภปิรายสรปุแล้ว	นายอาดิ

ลนั	อาลอีสิเฮาะ	ผูเ้สนอญัตต	ิเร่ือง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎร

ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาเพือ่ศกึษาผลกระทบ

การบงัคบัใช้พระราชบญัญตักิฎอัยการศกึษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	

ในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ในระเบียบวาระเรื่อง

ด่วนที่	๗)	ได้ขอถอนญัตติดังกล่าว	ออกจากระเบียบวาระ

การประชุม	 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติยินยอมให้ถอนได้	 ตาม												

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๖๑	 ก่อนที่ที่ประชุมจะได้ลงมติ	 ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบองค์ประชุม	 ปรากฏว่า																	

องค์ประชุมไม่ครบ	จึงได้สั่งปิดการประชุม

]]]]]

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
 เรื่องที่พิจารณา
	 ที่ประชุมขอน�าระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ 	ขึ้นมา

พิจารณาก่อนซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ

	 ๑.	ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ															

การสื่อสาร	 โทรคมนาคม	 และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม	 แทนต�าแหน่งท่ีว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	 (ในระเบียบ																

วาระที่	๗)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายดล	 เหตระกูล	 เป็น

กรรมาธิการแทนนายชัยวุฒิ	ธนาคมานุสรณ์

	 ๒.	ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ																

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤต	ิมชิอบ	แทน

ต�าแหน่งทีว่งลง	๑	ต�าแหน่ง	(ซึง่ยงัมไิด้บรรจรุะเบยีบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายไพบูลย์	นิติตะวัน	 เป็น

กรรมาธิการแทนนายดล	เหตระกูล

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้													

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 โดยเป็นการ

พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่	๒๕	ปี

ที่	๑	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันพุธที่	๒๗	

พฤศจิกายน	๒๕๖๒	คือ

	 ๑.	ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระท�า	

ประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ

การใช้อ�านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ตามมาตรา	 ๔๔	 ซ่ึงนายปิยบุตร	 แสงกนกกุล	 สมาชิก																

สภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคอนาคตใหม่กับ

คณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑)

	 ๒.	ญัตติด่วน	เรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและหา

แนวทางแก้ไข	 ผลจากประกาศและค�าสั่งคณะปฏิวัติคณะ

ต่าง	ๆ 	ประกาศและค�าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

ค�าสัง่ของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิและศกึษา

ผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมายที่บัญญัต	ิ															

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพื่อหาแนวทางปรับแก้ให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู	และสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ	สังคม 

การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่ง	นายสาทิตย์	วงศ์หนองเตย	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดตรัง	พรรคประชาธิปัตย์	

กับคณะเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒)

	 ๓.	ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้ง											

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อศึกษาผลกระทบของ

นโยบายทวงคืนผืนป่า	 และผลกระทบของผู้ถูกด�าเนินคดี	

จากค�าสั่ งหัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติที่	

๖๔/๒๕๕๗	และ	๖๖/๒๕๕๗	ซึ่ง	นายอภิชาติ	 ศิริสุนทร	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคอนาคต

ใหม่กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๓)

	 ๔.	ญัตติด่วน	เรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากค�าสั่ง
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หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตท่ีิเกีย่วกบัการบรหิารงาน

บุคคลของข้าราชการต�ารวจ	ซึ่ง	พลต�ารวจโท	วิศณุ		ม่วงแพรส ี

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	แบบบญัชรีายชือ่	พรรคเสรรีวมไทย 

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๔)

	 ๕.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อศึกษาผลกระทบการบังคับใช้

กฎหมายพิเศษ	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระราช

ก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์ฉุกเฉิน																							

พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ	 มาตรา	 ๔๔	 ในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต	้												

ซึ่ง	 นายกมลศักดิ์	 ลีวาเมาะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จั งหวัดนราธิวาส	 พรรคประชาชาติ 	 เป ็นผู ้ เสนอ																																												

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๕)

	 ๖.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและผลงาน

ของนโยบายทวงคืนผืนป่า	ซึ่ง	นายนริศ	ข�านุรักษ์	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดพัทลุง	 พรรคประชาธิปัตย	์																				

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๖)

	 ก่อนทีท่ีป่ระชมุจะลงมต	ิประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

ได้ตรวจสอบองค์ประชุม	 ปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ																	

จึงได้สั่งปิดการประชุม

]]]]]
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รอบ รั้ ว ส ภ า
ข่าวในประเทศ

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-แคนาดา ประชุมหาแนวทางด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภา               

สองประเทศ

	 วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	พลเรือเอก	ชุมนุม	อาจวงษ์	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-แคนาดา	

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ	ไทย	-	แคนาดา	โดยมีการรับทราบค�าสั่งของรัฐสภา	เรื่อง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ	ไทย	-	แคนาดา	จ�านวน	๙	คน	พร้อมกันนี้ยังหารือถึงแนวทางการด�าเนิน

กิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพ	 ประกอบด้วย	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านรัฐสภาระหว่างประเทศ	 การเข้าเยี่ยมคารวะ

เอกอัครราชทูตของประเทศคู่กลุ่ม	 การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตหรือบุคคล	

คณะบุคคลส�าคัญของประเทศคู่กลุ่ม	 การให้การรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลส�าคัญของ

ประเทศคู่กลุ่ม	การแลกเปลี่ยนการเยือนกับประเทศคู่กลุ่ม	และการส่งสารแสดงความยินดี

เนื่องในวันชาติของประเทศคู่กลุ่ม	 รวมท้ังประชุมหารือถึงการเดินทางไปประชุมทวิภาคี																		

กบัรฐัสภาต่างประเทศของกลุม่มติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทยระหว่างประเทศ	และการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ	โดยมีเป้าหมาย	เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับเอกอัครราชทูต	 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูต														

ของประเทศคูก่ลุ่มเป็นการเฉพาะ	พร้อมทัง้การจดักจิกรรมในโอกาสส�าคญัต่าง	ๆ 	ตลอดจน

กิจกรรมสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่มภูมิภาค	m

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเข้าชื่อขอยื่นริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 

	 วันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	๒๕๖๒	 นายแทนคุณ	 จิตต์อิสระ	 เลขานุการคณะท�างานทางการเมืองของประธาน																

สภาผู้แทนราษฎร	 รับการยื่นขอริเร่ิมเสนอร่างพระราชบัญญัติ	

(พ.ร.บ.)	ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	พ.ศ.	....	จากนางสาวสุภัทรา	

นาคะผิว	 ตัวแทนกลุ ่มผู ้ติดเชื้อเอชไอวี	 และกลุ ่มเครือข ่าย																												

ภาคประชาชน	ผูพ้กิาร	ผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ	รวม	๙	เครอืข่าย 

เพือ่เสนอไปยังประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	โดยนางสาวสภุทัรา	กล่าวว่า 

ตัวแทนเครือข่ายดังกล่าวเข้าชื่อ	 ๒๑	 รายช่ือ	 ขอเป็นผู้ริเร่ิมเสนอ

กฎหมายข้างต้น	 เพื่อรับรองการไม่ถูกเลือกปฏิบัติและหวังจะขจัด

การเลือกปฏิบัติที่ยังเกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งที่ผ่านมา	

พลเรือเอก 

ชุมนุม อาจวงษ์
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มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ	 อย่างการรับสมัครงานบางต�าแหน่ง	 ซึ่งแท้จริงแล้วผู้พิการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าบุคคลท่ัวไป	 นอกจากนี้	 ยังรวมถึงกลุ่มผู้ติดเชื่อเอชไอวี	 และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ													

ที่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นอุปสรรคในการด�าเนินชีวิตในหลายด้าน	อย่างไรก็ตาม	กฎหมายนี้สอดคล้องกับหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยเรื่องความเท่าเทียม	 หวังว่าจะถูกผลักดันจากรัฐสภา	 รวมถึงรัฐบาล	 ที่เล็งเห็นปัญหาเหล่าน้ี																					

ด้านนายแทนคุณ	 ระบุว่า	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ความส�าคัญกับเร่ืองความเท่าเทียม	 และเป็นบทบาทหน่ึงของ

ฝ่ายนิติบัญญัติที่ละเลยไม่ได้	 ซึ่งยอมรับว่าปัจจุบันสังคมไทยมีความหลากหลายมากขึ้น	 กฎหมายที่บังคับใช้อาจ																						

ไม่ทันสมัย	จึงควรน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข	ทั้งนี้	จะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการของสภาต่อไป	m

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่เรียกร้องนายกรัฐมนตรี เร่งสอบการใช้งบประมาณของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

ที่ส่อทุจริต

											วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายแพทย์ระวี	มาศฉมาดล	หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่	แถลงข่าว	กรณีพรรค

พลังธรรมใหม่	เตรียมยื่นหนังสือต่อ	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	

เพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่สหภาพแรงงานไปรษณีย์	 ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ทางพรรคตรวจสอบการใช้งบประมาณของ

บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 สร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์	 มูลค่า															

๗.๑	ล้านบาท	และการปรับปรุงที่ท�าการไปรษณีย์	จ�านวน	

๔	 สาขา	 ซึ่งพรรคได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว																				

พบว่า	กรณนีีม้แีนวโน้มส่อทจุรติชดัเจน	ต่อมาจงึได้ยืน่เรือ่ง

ต่อนายพุทธพิงษ์	ปณุณกนัต์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 พร้อมเข้าพบหารือกับประธาน								

คณะกรรมการ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ตามค�าแนะน�า

ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	

กลับพบว่า	 ผู้บริหารไม่ได้ถูกด�าเนินการตรวจสอบใด	 ๆ																

แต่กลายเป็นว่า	มกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ	

และตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเอาผิดทางแพ่งกับ

สหภาพ	 และตั้งกรรมการสอบสวนการทุจริต	 ซึ่งเป็นเพียง

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและเป็นผู้ชี้เบาะแสการทุจริต							

เพือ่หาผูร้บัผดิแทนผูบ้รหิาร		รวมทัง้เรยีกร้องนายกรฐัมนตรี

ให ้พิ จารณาการทุจริตและการบริหารงาน ท่ีด ้อย

ประสิทธิภาพของผู้บริหาร	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด															

ส่งผลให้ก�าไรลดลงอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอต่อ

นายกรฐัมนตร	ีเพือ่พจิารณาการท�างานของคณะกรรมการ

บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ให้มีค�าสั่งพักงานและตั้งกรรมการสอบสวนการทุจริตผู้บริหาร	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	

และขอให้มีค�าสั่งยกเลิกการสอบสวนวินัยสหภาพแรงงานไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้ชี้เบาะแสการทุจริต	m
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ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเรียกร้องสภาฯ ประสานรัฐบาล ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี                      

ในการยุติการยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

	 วันที	่๑๓	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	ศาสตราจารย์กนก	วงษ์ตระหง่าน	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคประชาธปัิตย์	

รบัหนงัสอืจากนายศราวุธ	วามะกนั	ตวัแทนผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ในพืน้ทีจั่งหวดัศรษีะเกษ	เพือ่ร้องเรยีน

กรณีที่คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 ได้มีมติเมื่อวันที่	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 เห็นชอบก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการ																			

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	 พิจารณาด�าเนินการควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่มีระยะห่างในต�าบลเดียวกัน								

น้อยกว่า	๖	กโิลเมตร	ท�าให้คร	ูผูป้กครองโดยเฉพาะนกัเรยีน	

ในโรงเรยีนขนาดเลก็	อาจได้รบัผลกระทบจากการขาดโอกาส

ในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น	 โดยยื่นข้อร้องเรียนดังกล่าว

ต ่อสภาผู ้แทนราษฎร	 ช ่วยประสานงานไปยังรัฐบาล																												

ให้ทบทวนมติ	 ครม.	 และขอให้ยุติการยุบหรือควบรวม

โรงเรียนทุกขนาด	 พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาล	 โดยกระทรวง

ศึกษาธิการจัดการศึกษาด้วยการส่งเสริม	 สนับสนุน	 พัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็ก	 ทั้งอัตราครู	 บุคลากร	 และงบประมาณ															

ให้มีศักยภาพเข้มแข็ง	 อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งขอให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�านาจให้สถานศึกษาเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน	 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็ก								

และโรงเรียนขนาดใหญ่	 สามารถบริหารจัดการตนเองได้																				

ในรปูแบบคณะกรรมการสถานศกึษา	เพือ่การจดัการศกึษาได้

อย่างมีคุณภาพ	และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง	เพื่อบรรเทา

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม	m

สภาผูแ้ทนราษฎรมมีตเิอกฉนัท์ รบัหลกัการร่างข้อบงัคบัว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

และกรรมาธิการ พ.ศ. ....

	 วนัที	่๑๓	พฤศจกิายน	๒๕๖๒		ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	มมีตเิอกฉนัท์	๔๑๗	เสยีง	รบัหลกัการร่างข้อบงัคบั

ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ	พ.ศ.	....	พรอ้มตั้งกรรมาธิการวิสามญัพจิารณา

ร่างข้อบังคับฯ	จ�านวน	๓๖	คน	ก�าหนดแปรญัตติ	๗	วัน	 	ก�าหนดกรอบเวลาพิจารณา	๓๐	วัน	ทั้งนี้	 ร่างข้อบังคับฯ															

ดังกล่าว	 ประกอบด้วยโครงสร้าง	 ๔	 ส่วน	 ได้แก่	 บททั่วไป																			

ได้มกีารน�ามาตรฐานทางจรยิธรรมของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ

และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	

และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ																												

องค์กรอิสระ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและกรรมาธิการ	 ตามความในมาตรา	 ๒๑๙	 ของ

รัฐธรรมนูญ	 ปี	 ๒๕๖๐	 หมวด	 ๑	 มาตรฐานทางจริยธรรม	
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ประกอบด้วย	๓	ส่วน	คอื	จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์	จรยิธรรมอนัเป็นค่านยิมหลกั	จรยิธรรมทัว่ไป		หมวด	๒	จรยิธรรม

อันเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ	 โดยเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจของสมาชิก															

สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ	ซึ่งได้ก�าหนดในมาตรา	๒๑๙	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๖๐	เพื่อเปิดช่องทาง

ให้สภาผูแ้ทนราษฎรได้ก�าหนดจริยธรรมเพ่ิมขึน้ให้เหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองได้	หมวด	๓	การส่งเสรมิและ

ควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม	ประกอบด้วย	 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร	หน้าที่	 อ�านาจ	 วิธีพิจารณา	

ระยะเวลาในการพจิารณา	การลงมตแิละบทลงโทษ	รวมทัง้การด�าเนนิการกรณีทีม่กีารฝ่าฝืน	หรอืไม่ปฏบิตัติามข้อบงัคบั

อันเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรง	m

พรรคอนาคตใหม่ เสนอร่างกฎหมายรับราชการทหารฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หนุนเข้าเป็นทหารกองประจ�าการแบบสมัครใจ

	 วันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	พลโท	พงศกร	รอดชมภู	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	แบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคอนาคตใหม่	พร้อมคณะ	แถลงข่าวภายหลังยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	รับราชการทหาร	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	.... 

ผ่านระบบสารบรรณของส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	ต่อนายชวน	หลกีภยั	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	พจิารณา

บรรจุร่างกฎหมายดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสภา	 เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ร.บ.	 รับราชการทหาร																									

พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 โดยพรรคอนาคตใหม่มีความคิดเห็นว่า																					

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�าการ

ตาม	พ.ร.บ.	รับราชการทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๗	ได้ถูกบังคับใช้

มาอย่างยาวนาน	 ไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของ																	

ยุคสมัย	โดยมองว่า	การตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร

โดยไม่ต้องอาศยัความสมคัรใจ	เป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพ

ในชีวิตและร่างกายของบุคคล	 ดังนั้น	 พรรคอนาคตใหม่																			

จงึเสนอให้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร	 ที่ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าเป็นทหาร						

กองประจ�าการให้ใช้การรับสมัครแทนการเรียกมาตรวจเลอืก	

เว้นแต่ในยามสงคราม	 พร้อมเพิ่มบทบัญญัติที่ก�าหนดให้												

การเข้ารับราชการทหาร	ต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน	

และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ส่วนสิทธิประโยชน์และ					

สวัสติการของทหารกองประจ�าการ	 ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ	นอกจากนี้	 ต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้สอดคล้องกันด้วย	m

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้ ส.ส. หารือความเดือดร้อนของประชาชน น�าไปสู่หน่วยงานรับผิดชอบ

ด�าเนินการแก้ไข

	 วันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	(ส.ส.)	หารอืปัญหาประชาชนในพืน้ท่ี	เพือ่ส่งต่อปัญหาไปยงักระทรวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปสูก่ารแก้ไข	

จากการหารือพบว่า	 ในหลายพ้ืนท่ียังประสบปัญหาด้านการคมนาคม	 น�้าอุปโภคบริโภค	 ภัยแล้ง	 อาทิ	 ถนนเป็นหลุม								
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เป็นบ่อ	ขาดการบ�ารงุรกัษา	ซึง่เกดิขึน้ในหลายจงัหวดัแต่ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข	ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	ทีต้่องการเรยีกร้อง

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส�ารวจ	ตรวจสอบพื้นที่ที่ยังไม่ได้ติดไฟส่องสว่างหรือติดแล้วแต่ช�ารุด	เพื่อความปลอดภัย

ของผู้ใช้เส้นทาง	การขอขยายช่องทางจราจร	ลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับประชาชน	รวมถึง																			

การขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน	 ดูแลฝายกั้นน�้า	 คลองส่งน�้า	 โครงการสร้างเขื่อนต่าง	ๆ	 และการแก้ปัญหาขาดแคลนน�้า

ท�าการเกษตรอย่างย่ังยืนในหลายจังหวัด	 นอกจากปัญหา															

ข้างต้นแล้ว	ส.ส.	แต่ละพืน้ทีย่งัได้ฝากไปยงัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

เร่งแก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น	

อาทิ	 เสนอให้จัดตั้งโครงการ	 ๑	 ต�าบล	 ๑	 แพทย์	 ในพื้นที่ท่ี

ขาดแคลนแพทย์	 เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนเร่งแก้ไขการ

แพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว	เร่งจ่ายเงนิเยยีวยาเกษตรกร

และปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ ่ายเงินเยียวยาให ้ เข ้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบัน	จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้กับ

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรอืน	(อปพร.)	เพ่ือสร้างขวัญและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที	่การรณรงค์ให้ประชาชนเลกิใช้สนิค้าละเมดิลขิสทิธิ์

และก�าชับเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้ใช้อ�านาจโดยมิชอบ	พร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึง	 เพื่อให้

ประชาชนหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า	ซึ่งถือเป็นมาตรการระยะยาวในการจัดการกับปัญหา	PM	2.5	m

สภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า

	 วนัท่ี	๑๔	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	การประชมุสภาผู้แทนราษฎร	โดยมีนายชวน	หลกีภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ท�าหน้าทีป่ระธานการประชมุ	ได้พจิารณารายงานการพจิารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหา

ราคาพชืผลทางการเกษตรตกต�า่	ก่อนมีมตเิอกฉนัท์	๔๓๒	เสยีง	เหน็ด้วยกับรายงานฉบบัดงักล่าว	โดยมสีมาชิกอภิปราย

ตั้งข้อสังเกต	 และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับนี้	 อาทิ	 การศึกษาปัญหายาสูบ	 พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยซึ่งใน

รายงานได้กล่าวถึงเพียงเล็กน้อย	และจากพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	สรรพสามิต	พ.ศ.	๒๕๖๐	ที่ลดโควตารับซื้อใบยาสูบ

กว่าครึ่งหนึ่ง	 ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรเป็นอย่างมาก	 และที่ผ่านมาต้องแบกรับต้นทุนสู้กับราคาบุหรี่ที่ถูกน�าเข้าจาก																			

ต่างประเทศ	นอกจากนี้	ยังขอให้ชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่	จากเดิม	๒๐	เปอร์เซ็นต์	เป็น	๔๐	เปอร์เซ็นต์	รวมถึงข้อกังวล

เรือ่งปัญหาราคาพชืผลการเกษตร	ท่ีมผีลผลิตออกสูต่ลาดจ�านวนมาก	ท�าให้ราคาลงลด	โดยเสนอแนะให้เพิม่มลูค่าราคา

ของสินค้าการเกษตรของไทย	 อย่างผลไม้ที่ควรวางมาตรการ											

ส่งเสรมิควบคู่ไปกบัการท่องเทีย่ว	รวมท้ังอยากให้ศกึษาผลกระทบ

จากการแบนสารเคมีฉับพลันที่จะส ่งผลต ่อราคาพืชผล

การเกษตร	 ซึ่งจะต้องมีมาตรการดูแลเกษตรกรอย่างเร่งด่วน												

ทั้งนี้	 สมาชิกยังได้เสนอแนะถึงการแก้ปัญหาราคาพืชผล

การเกษตรอืน่	ๆ 	เช่น	ข้าว	ปาล์มน�า้มนั	ยางพารา	อ้อย	มะพร้าว	

และสับปะรด	ต่อคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	เพือ่น�าไปประกอบ

ท้ายรายงานต่อไป	m
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คณะท�างานประธานสภาฯ ย�้า การออกระเบียบสภาฯ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

												วันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายสุกิจ	อัถโถปกรณ์	ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	และนายสมบูรณ์	

อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ชี้แจงกรณีท่ีหลายฝ่ายเกิดข้อสงสัยและไม่เข้าใจการออกระเบียบ

สภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระท�ากิจการ	 พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเร่ืองใดที่มี

ความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการหลายคณะว่า	ระเบียบดังกล่าวออกตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๙๐	วรรค	๔	ที่ระบุว่า	เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญ	จะกระท�ากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ

ศึกษาเรื่องใด	ๆ 	ให้คณะกรรมาธิการสามัญรายงาน	ให้ประธานสภาทราบ	ในการกระท�ากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง 

หรือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ต้องไม่เป็นเรื่องซ�้าซ้อนกัน	 ในกรณีที่การกระท�ากิจการ	 การสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือ															

การศึกษาเรื่องใด	 มีความเก่ียวข้องกันให้เป็นหน้าที่ของ

ประธานสภา	ทีจ่ะต้องด�าเนนิการให้คณะกรรมาธกิารสามญั

ที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันด�าเนินการ	และในวรรค	๖	ของ														

ข้อบงัคบัข้อ	๙๐	ทีร่ะบวุ่า	หลกัเกณฑ์และวธิกีารด�าเนนิการ

ตามวรรค	๔	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก�าหนด	

จงึถอืเป็นการระบท่ีุชดัเจนว่า	ประธานสภาฯ	ต้องเป็นผูอ้อก

ระเบียบเพื่อให้มีการด�าเนินการให้รายงานตามข้อบังคับ	

ประธานจึงได้มอบหมายทีมกฎหมายเป็นผู้ร่างระเบียบ														

ดังกล่าว	รวมทัง้กล่าวถงึระเบยีบทีร่ะบวุ่า	เมือ่คณะกรรมาธกิาร	(กมธ.)	จะกระท�ากจิการ	พจิารณาสอบข้อเทจ็จรงิหรอืศกึษา

เรื่องใด	ให้ประธาน	กมธ.	ทุกคณะรายงานต่อประธานสภาทราบภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ว่าจะมีการพิจารณาเรื่อง

ใด	ประเด็นใด	และเชิญผู้ใดหรือหน่วยงานใดร่วมการพิจารณา	เป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี	๒๕๕๒	แล้ว	m

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา ประชุมหารือแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์        

ด้านนิติบัญญัติระหว่างสองประเทศ

	 วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	สมาชิกวุฒิสภา	(ส.ว.)	ในฐานะประธานคณะ

กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	เมียนมา	เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ 

ครัง้ที	่๒/๒๕๖๒		โดยท่ีประชมุฯ	ได้รับทราบค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกลุ่มมติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย	-	เมยีนมา 

จ�านวน	 ๙	 คน	 และรับทราบค�าสั่งแต่งตั้งท่ีปรึกษากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 -	 เมียนมา	 จ�านวน	 ๑๑	 คน																									

พร้อมหารอืร่วมกันถงึแนวทางการด�าเนินกจิกรรมของกลุ่มมติรภาพฯ	โดยพจิารณาแนวทางการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในปี	 ๒๕๖๓	 ซ่ึงได้ก�าหนดแผนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา	ในช่วงกุมภาพันธ์	๒๕๖๓	ส่วนการเชิญชวนคณะผู้แทน

รัฐสภาเมียนมาเดินทางมาเยือนประเทศไทย	 ได้ก�าหนดไว้ในช่วงกลางปี	

๒๕๖๓	 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เศรษฐกิจ	 การค้า																				

การลงทุน	 และแรงงาน	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมฯ	 ยังได้พิจารณาร่วมกันถึง																							

การวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร																									

งบประมาณในการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่าง

ประเทศ	ให้มีประสิทธิภาพด้วย	m
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง



   

32เอกสารข่าวรัฐสภา

ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการพิจารณาญัตติตั้ง กมธ. ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

	 วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ	

(กมธ.)	วิสามัญพจิารณาศกึษาหลกัเกณฑ์และวธิกีารแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	

ท่ีค้างวาระมาหลายสัปดาห์ว่า	 อยู่ท่ีการอภิปรายเรื่องท่ีค้างอยู่ก่อนหน้านั้น	 คือ	 การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ																								

เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการกระท�า	 ประกาศและค�าสั่ง	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 และการใช้อ�านาจของ

หวัหน้า	คสช.	ตามรัฐธรรมนญู	มาตรา	๔๔	ท่ียงัค้างอยู่	หากจบเรือ่งนีก้ส็ามารถพจิารณาญตัตติัง้คณะกรรมาธกิารศกึษา

แนวทางแก้ไขรฐัธรรมนญูได้ทันท	ีรวมทัง้ยงักล่าวถงึความเหมาะสมทีจ่ะให้นายสชุาต	ิตนัเจรญิ	รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

คนทีห่นึง่	เป็นประธานคณะกรรมาธกิารศกึษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนญู	คดิว่าไม่มปัีญหาอะไร	และกล่าวถงึข้อถกเถยีง

เกี่ยวกับกรอบเวลาการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจปีละ	 ๑	 ครั้ง	

ระหว่างปีปฏทินิหรอืปีสมยัประชุมว่า	ยงัไม่มปัีญหาเรือ่งนี	้เพยีง

แต่ว่าใน	1	ปี	เม่ือเปิดอภปิรายไม่ไว้วางใจไปแล้ว	จะไม่สามารถ

เปิดอภิปรายอีกครั้งได้	 ส่วนข้อถกเถียงที่นายวิษณุ	 เครืองาม	

รองนายกรฐัมนตร	ีชีว่้าเป็นไปตามปีสมัยประชมุ	ส่วนฝ่ายค้าน

นบัตามปีปฏทินิ	คงจะมกีารพจิารณาเมือ่มกีารยืน่ญตัตขิอเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาแล้ว	m

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – สหราชอาณาจักร ก�าหนดเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ สหราชอาณาจักร                     

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายกิตติ	 วะสีนนท์	 สมาชิกวุฒิสภา	 (ส.ว.)	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ

บริหารกลุ ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 -	 สหราชอาณาจักร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ																																	

ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๒	 ทั้งนี้	 ที่ประชุม	 ได้รับฟังข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ในสหราชอาณาจักรต่อการลงประชามติแยกตัว																

ออกจากสหภาพยุโรป	(Brexit)	สรุปความสมัพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร	รวมถงึประเดน็ทีป่ระเทศไทยต้องการ

สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจากสหราชอาณาจักร	 ให้เข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค																

ตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor	:EEC)	โดยครอบคลมุความร่วมมือด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การศึกษา	การบิน	เทคโนโลยี

ทางการเงิน	ธุรกิจ	Startup	พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการค้า	การลงทุน	ในการเจรจาเขตการค้าเสรี	(Free	Trade	Area	:	FTA) 

พร้อมกันน้ียังได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ	 รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ																									

กลุม่มติรภาพฯ	ไทย	-	สหราชอาณาจกัร	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๓ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การประชุมทวิภาคี	ณ	สหราชอาณาจักรฯ	

ในช่วงต้นปี	 ๒๕๖๓	 เพื่อหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 ส่วนการจัดสัมมนาเก่ียวกับ															

การออกจากสหภาพยุโรป	(Brexit)	อาจพิจารณาจัดร่วมกันกับ

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎร	 และ

วุฒิสภา	 โดยจัดท�าในเชิงบวกเพื่อเป็นความรู้ส�าหรับผู้ที่สนใจ

และผู้ที่ได้รับผลกระทบในเดือนมกราคม	๒๕๖๓	m

นายกิตติ วะสีนนท์
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รองประธานวิปรัฐบาล รับหนังสือจากสหพันธ์ครูฯ ขอให้ทบทวนค�าสั่ง มาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือก                              

กรณีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

	 วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายชินวรณ์	บุณยเกียรติ	รองประธานวิปรัฐบาล	รับหนังสือจาก	นางเกษมณี	

พันธุ์ครู	 สหพันธ์ครูผู้ดูแลเด็กแห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 ร้องขอความเป็นธรรม	 และให้ทบทวนค�าสั่ง	 หนังสือกระทรวง

มหาดไทย	ลงวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๖๐	เรื่อง	ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

เร่ือง	 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ																									

ที่ไม่ต้องสอบแข่งขันส�าหรับหน่วยงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่																						

ในสถานศึกษาเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้	เป็นข้าราชการหรือพนกังานครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาล	 และองค์การบริหาร																	

ส่วนต�าบล	 และหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย																					

ลงวันที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 เร่ืองการจัดสรรอัตราต�าแหน่ง																	

โดยค�าสั่งทั้ง	๒	ฉบับข้างต้น	ส่งผลให้บุคลากรของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ	 ได้รับ																			

ผลกระทบในการบรรจุเข้ารับราชการ	จึงขอเรียกร้องสิทธิที่พึงมีตามค�าสั่งดังกล่าว	เพื่อให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ	

อันเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับครูผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ	m

ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีการโหวตญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบค�าสั่ง คสช.                       

องค์ประชุมไม่ครบจนต้องสั่งปิดการประชุม 

	 วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	กล่าวถึงการประชุมสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร	เพือ่ขอมตติัง้คณะกรรมาธกิาร	(กมธ.)	วสิามญัเพือ่ศึกษาผลกระทบจากการกระท�า	ประกาศและค�าสัง่ของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	ที่มีองค์ประชุมไม่ครบจนต้องสั่งปิดการประชุม	เป็นครั้งที่	๒	โดยยอมรับว่าเป็น

เรือ่งทีพ่ดูยาก	เป็นหน้าทีท่ี	่ส.ส.	ต้องร่วมกนัท�างาน	โดยในการ

ประชุมครั้งต่อไป	 อยากจะขอให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ														

การประชุม	 ส่วนการที่นายวิรัช	 รัตนเศรษฐ	 ประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล	 (วิปรัฐบาล)	 ขอให้นับ

คะแนนใหม่นั้น	 ตนมองว่าเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลขอใช้สิทธิ	

ซ่ึงตามข้อบังคับสามารถกระท�าได้	 อีกทั้งการลงคะแนนใหม่

สามารถท�าได้วิธีเดียว	 คือ	 การขานชื่อซ่ึงส่วนตัวมองว่าสิ่งที่

ตัดสินถูกต ้องแล ้วและไม ่มีวิธี อื่นในการลงคะแนนใหม่																										

ส่วนค�าถามกรณีหากการประชุม	 ส.ส.	 เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

จะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไร	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่าเป็นเรื่องของอนาคต	 อย่าไปคาดการณ์																	

ล่วงหน้า	 พร้อมย�้าว่า	 หากการประชุมคร้ังต่อไปองค์ประชุมไม่ครบจนต้องสั่งปิดการประชุมอีก	 ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง																						

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน	m
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ยื่นหนังสือขอประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าของบุคลากรมหาวิทยาลัย                        

ทั่วประเทศ

	 วนัที	่๒๘	พฤศจกิายน	๒๕๖๒	นายแทนคณุ	จติต์อสิระ	เลขานกุารคณะท�างานทางการเมอืงของประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	รับหนังสือจากนายเชษฐา	ทรัพย์เย็น	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย	และคณะ	

เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎร	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าของบุคลากรมหาวิทยาลัย													

ทั่วประเทศ	จ�านวน	๒	เรื่อง	ประกอบด้วย	ปัญหาความเหลื่อมล�้า

ของเงินเดือนกลุ่มข้าราชการ	 (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)	 ของ

มหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างจากข้าราชการครู	 และปัญหา

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว่า	๑๕๐,๐๐๐	คน	ที่ไม่ได้รับ

เงินเดือนจากมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)																										

ปี	 ๒๕๔๒	 โดยนายแทนคุณ	 กล่าวว่า	 จะน�าเรื่องดังกล่าว																							

ส่งผ่านไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัย									

เพื่อสร้างความเป็นธรรม	 ลดความเหลื่อมล�้า	 และสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างานให้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา							

ทั่วประเทศต่อไป		m

โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๓ เปิดเผยการพิจารณางบประมาณ 

					 	วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	นายชัยชนะ	เดชเดโช	โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีประมาณ	๒๕๖๓	แถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณางบประมาณปี	๒๕๖๓						

ว่ามีความคบืหน้าในการพิจารณางบประมาณแล้วคดิเป็นร้อยละ	๖๙.๑๗	โดยมีหน่วยงานทีผ่่านการพจิารณาแล้วจ�านวน	

๑๐๓	 หน่วยงาน	 ๕	 กองทุน	 จาก	 ๔๙๙	 หน่วยงาน	 ๒๔	 กองทุน	 ทั้งนี้	 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการพิจารณา																								

งบประมาณเสร็จแล้วจ�านวน	๘	 กระทรวง	 ประกอบด้วย	 กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงการคลงั	กระทรวงการต่างประเทศ	

กระทรวงอตุสาหกรรม	และกระทรวงคมนาคม	โดยขณะนี	้คณะกรรมาธกิารวสิามญัอยูร่ะหว่างการพจิารณางบประมาณ

ของกระทรวงกลาโหม	 จ�านวน	 ๖	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	

ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 กองบัญชาการกองทัพไทย	

กองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพอากาศ	และสถาบันเทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ	งบประมาณรวมทัง้สิน้	๒๓๓,๓๕๓,๔๓๓,๐๐๐	บาท 

และเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณใน

สัดส่วนของกระทรวงกลาโหมแล้วจะพิจารณางบประมาณของ

ส�านกันายกรฐัมนตรอีีก	๒	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	กองอ�านวยการ

รกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร	วงเงนิ	๑๐,๐๐๕,๑๗๒,๕๐๐	บาท 

และศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	

๘๘๘,๗๑๗,๖๐๐	บาท	m
นายชัยชนะ เดชเดโช
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ยืน่รายชือ่ผูข้อรเิริม่รวบรวมรายชือ่ประชาชนและเสนอร่างกฎหมายยกเลกิค�าสัง่ คสช. ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏริปู

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๒	นายศุภชัย	โพธิ์สุ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	รับหนังสือจากนายธนชน 

มุทาพร	 ประธานชมรมผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย	 และนายรัชชัยย์	 ศรสุวรรณ																										

นายกสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งประเทศไทย	(ส.บ.ม.ท.)	พร้อมด้วยตวัแทนเครอืข่ายองค์กรคร	ูทีข่อเสนอ

รายช่ือผู้ขอริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนและเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 ๒	 ฉบับ	

ประกอบด้วย	 พ.ร.บ.	 ยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ											

แห่งชาติ	(คสช.)	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ	พ.ศ.	 ....	และร่าง	พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ....	 สืบเนื่องจากค�าส่ัง

หัวหน้า	 คสช.	 เก่ียวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค	 โดยมุ ่งหวังจะให้การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในภูมิภาคมีการบูรณาการ	 การท�างานร่วมกัน

ของหน่วยงานการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัให้เกิดผลดต่ีอคณุภาพการศึกษา	แต่จากการน�าค�าสัง่ทัง้	๒	ฉบบัดงักล่าวไปปฏบิตัิ

กลับมีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติหลายประการ	 อาทิ	 ความซ�้าซ้อนของหน่วยงานและภารกิจ	 เกิดความล่าช้าในการ

ด�าเนินงาน	 ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการรวมอ�านาจเข้าสู่พื้นที่จังหวัด	 จึงส่งผลกระทบต่อ																		

การบริหารจัดการของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ที่ขาดอิสระต่อการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมตาม

บริบทของหน่วยงานการศึกษาแต่ละแห่ง	 รวมทั้งไม่สอดคล้องกับหมวด	๕	การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราช

กฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่	ีพ.ศ.	๒๕๔๖	และไม่สอดคล้องกบั	ข้อ	๑๖	ของระเบยีบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.	๒๕๒๖	และแก้ไขเพิ่มเติม	จึงได้เสนอร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าวขึ้น	m

สภาฯ มีมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากมาตรา ๔๔

										วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๒	มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	โดยมีโดยนายสุชาติ	ตันเจริญ	รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 คนที่หน่ึง	 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	 ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ

ศึกษาผลกระทบจากการประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 และการใช้อ�านาจของหัวหน้า	 คสช.	 ตาม

มาตรา	๔๔	โดยก่อนหน้านีไ้ด้มกีารประชมุเพือ่ตัง้คณะกรรมาธกิาร

วิสามัญฯ	 ดังกล่าว	 แต่องค์ประชุมไม่ครบท�าให้การประชุมสภาฯ	

ล่มมาแล้ว	 ๒	 ครั้ง	 และปัจจุบันเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		

๒๙๘	คน	จึงต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า	๒๔๙	คน	โดยในการ

ประชุม	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชมุ	ได้ให้	ส.ส.	แสดงตน	ภายหลงัปิดการแสดงตน

พบว่า	มีองค์ประชุม	๒๖๑	เสียง	จึงสามารถลงมติต่อได้	เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขานชื่อลงคะแนนตามตัวอักษรเป็นรายบุคคล 

เพือ่ลงมตว่ิาจะตัง้กรรมาธกิารวิสามญัฯ	หรอืไม่	ผลปรากฏว่า	ทีป่ระชมุมมีตไิม่เหน็ด้วยให้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ														

ด้วยคะแนน	๒๔๔	ต่อ	๕	งดออกเสียง	๖	เสียง	m
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สามารถบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวได้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

ส�าหรบัข้อตกลงดงักล่าวนัน้ญีปุ่น่จะปรบัลดภาษนี�าเข้าเนือ้ววัจาก

สหรฐัอเมรกิาลงสู่ระดบั ๙% จากระดบั ๓๘.๕% พร้อมกบัยกเลิก

หรอืปรบัลดภาษนี�าเข้าเนือ้หมจูากสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี ้สนิค้า

ต่าง ๆ  ของสหรัฐอเมริกา เช่น ชีส ไวน์ และข้าวสาลี ก็จะสามารถ

เข้าถึงตลาดญี่ปุ ่นได้มากขึ้น ส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกานั้น                   

จะยกเลิกหรือปรับลดภาษีอุปกรณ์การผลิตบางประเภทท่ีน�าเข้า

จากญ่ีปุ ่น รวมทั้งสินค ้าอุตสาหกรรม ซึ่ งรวมถึงชิ้นส ่วน                          

เครื่องปรับอากาศ และรถไฟจากญี่ปุ่นด้วย d

ผู้น�ำฟิลิปปินส์หนุนออกกฎหมำยแบนพลำสติก 
 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายโรดริโก ดูเตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าวระหว่างการประชุม                    

คณะรัฐมนตรีประจ�าสัปดาห์ว่า ฟิลิปปินส์ควรปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงการออกมาตรการห้ามการใช้

พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดน�้าดื่ม อุปกรณ์รับประทานอาหาร และถุงพลาสติก ในประเทศฟิลิปปินส์                   

มกีฎหมายด้านสิง่แวดล้อมหลายฉบบัซึง่ระบบุทลงโทษทีเ่ข้มงวด แต่แทบไม่มผีลในทางปฏบัิต ิเนือ่งจาก ความไม่จรงิใจ

และการขาดความเอาใจใส่ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และในบรรดา

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์ซึ่งบัญญัติออกมานั้น                 

แต่ไม่มีกฎหมายฉบับใดครอบคลุมถึงบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์             

จากพลาสติก ขณะท่ีปัจจุบันสภาคองเกรสของฟิลิปปินส์ยังมี               

ร่างกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมทีร่อการอภปิรายและลงมตขิองทีป่ระชมุ 

หน่ึงในน้ันคือร่างกฎหมายที่เสนอโดย นายแมนนี ปาเกียว              

สมาชิกวุฒิสภา ที่ เสนอร่างกฎหมายห้ามการใช้พลาสติก                       

แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งได้เข้าสู่การพิจารณาแล้ว d

สภำผู้แทนรำษฎรญี่ปุ่นอนุมัติข้อตกลงกำรค้ำสหรัฐอเมริกำ
 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นได้อนุมัติข้อตกลงที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี

ญี่ปุ่น ได้ท�าร่วมกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยข้อตกลงฉบับนี้ก�าลังถูกส่งให้วุฒิสภาพิจารณา

เป็นล�าดับต่อไป ทั้งนี้ พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) และพรรคโคเมอิโตะ ซึ่งเป็นพรรคในฝั่งรัฐบาล มีความประสงค์ที่

จะผลักดันให้ข้อตกลงการค้าได้รับการอนุมัติ ก่อนการปิดประชุมรัฐสภาสมัยปัจจุบัน เพื่อเปิดทางให้คณะรัฐบาลญี่ปุ่น

รอบ รั้ ว ส ภ า
ข่าวต่างประเทศ
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รัฐสภำและสภำผู้แทนรำษฎรสหรัฐอเมริกำหนุนกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง
 วนัที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภาผู้แทนราษฎรสหรฐัอเมรกิาลงมตผ่ิานร่างกฎหมายสนบัสนนุกลุม่ผูป้ระท้วง

เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง ประเด็นนี้อาจมีผลต่อความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

และการลงนามในเฟสแรก โดยสภาผู้แทนราษฎรมีมติ ๔๑๗ คะแนนต่อ ๑ คะแนน ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว                      

หลังวุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีมติสนับสนุนร ่างกฎหมายฉบับน้ี                         

หลังจากน้ีสภาผู ้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาจะส่งร่างกฎหมายให้ 

ประธานธิบดีทรัมป์ลงนามต่อไป  

 ทั้งนี้ ร่างกฎหมาย “Hong Kong Human Rights and 

Democracy Act” ครอบคลมุถงึการก�าหนดให้ทบทวนการให้สทิธพิเิศษ

ทางการค้ากับฮ่องกง ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดย                           

การทบทวนดังกล่าวจะพิจารณาถึงประเด็นที่ว่า ฮ่องกงได้รับอ�านาจ

ในการปกครองตนเองอย่างเพียงพอจากจีนหรือไม่ ในระหว่างที่

สหรัฐอเมริกากับจีนเจรจาต่อรองและกดดันกันด้วยประเด็นการเมือง ก็ท�าให้ประเทศอื่นที่ต้องพึ่งพาการค้าระหว่าง

สหรฐัอเมรกิากบัจนีจะถกูกระทบและต้องเร่งปรับตวักนัไปด้วย โครงสร้างและห่วงโซ่การผลติของโลกจะเปลีย่นแปลงไป 

ขณะที่การอุปโภคและบริโภคของประชากรโลกก็ก�าลังปรับเปลี่ยน ซึ่งไทยก็ก�าลังเผชิญเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกัน d

ฟิลิปปินส์สั่งห้ำมน�ำเข้ำและสูบบุหรี่ไฟฟ้ำ 
 วันที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายโรดรโิก ดแูตร์เต ประธานาธบิดฟิีลปิปินส์ กล่าวในการแถลงว่า ตนต้องการ

ห้ามใช้และห้ามน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นพิษ และเรียกร้องให้ผู้ที่ใช้และน�าเข้า

สนิค้าเหล่าน้ี ให้ยติุการกระท�าโดยทันที เพราะตนจะเริม่ต้นจบักมุผู้ทีส่บูบหุรีไ่ฟฟ้าในทีส่าธารณะทกุคน แม้ว่าฟิลปิปินส์

จะเป็นประเทศที่มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเข้มงวดอยู่แล้วก็ตาม

 ผูน้�าฟิลปิปินส์ท่ีโด่งดงัไปท่ัวโลกจากการใช้มาตรการเดด็ขาด

จัดการกับปัญหายาเสพติด จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและถูกจับกุม        

เป็นจ�านวนมาก พูดถึงการห้ามใช้และน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากที่

หน่วยงาน ด้านสาธารณสุขของฟิลิปปินส์พบเด็กหญิงวัย ๑๖ ปี ถูกน�า

ตัวส่งโรงพยาบาล และตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ล้มป่วยจากการสูบบุหรี่

ไฟฟ้ารายแรกของประเทศเมื่อไม่กี่ วันที่ผ ่านมา อย่างไรก็ตาม                        

นายดูแตร์เต ยังไม่ได้ระบุก�าหนดเวลาชัดเจนว่าการห้ามดังกล่าว                  

จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

 ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้าก�าลังถูกตรวจสอบอย่างหนักหลังจากเกิด

กรณีล้มป่วยและเสยีชวีติเป็นจ�านวนมากในสหรัฐอเมรกิา จนเป็นเหตุ

ให้หลายประเทศตัดสินใจห้ามน�าเข้า ผลิต โฆษณา และจ�าหน่าย         

และใช้ อาทิ บราซิล สิงคโปร์ และไทย โดยประเทศล่าสุดคือ อินเดีย 

ที่อ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะกับเยาวชน d
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อิสรำเอลเตรียมเลือกตั้งใหม่ครั้งที่ ๓
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลโท เบนนี กานซ์ ผู้น�าพรรคน�้าเงินขาวของอิสราเอล กล่าวยอมรับว่าเขา           

ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้ โดยไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภา คือ ๖๑ เสียงจาก 

๑๒๐ เสียง และท�าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่อิสราเอลจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้น�าพรรค

ลคิตุประกาศยบุสภาเพ่ือจัดการเลอืกตัง้ใหม่ เน่ืองจากการเป็น

รฐับาลทีม่เีสียงสนบัสนนุในรฐัสภาน้อยกว่าฝ่ายค้าน ท�าให้เป็น

อุปสรรคต่อการเสนอข้อกฎหมาย จากนั้นในการเลือกต้ังเม่ือ

เดือนกันยายน พรรคลิคุต กับพรรคเงินขาว ได้รับคะแนนเสียง

ใกล้เคียงกันคือ ๓๔ เสียงกับ ๓๓ เสียง จึงให้หัวหน้าพรรคทั้ง 

๒ คนหารือกนัเรือ่งการจัดตัง้รัฐบาล แต่ท้ัง ๒ พรรคไม่สามารถ

ท�าความตกลงกันได้

 จากนั้น นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู ในฐานะหัวหน้าพรรคลิคุตได้รับอ�านาจในการจัดต้ังรัฐบาลก่อน แต่ก็ไม่

สามารถรวบรวมเสยีงสนบัสนนุมากพอทีจ่ะจดัตัง้รฐับาลได้ จงึแจ้งต่อประธานาธบิด ีซึง่มอบให้ พลโท กานซ์ ผูน้�าพรรค

น�้าเงินขาวรวบรวมเสียงสนับสนุนเพื่อจัดตั้งรัฐบาล แต่ก็ยอมรับว่าไม่สามารถจัดตั้งได้เช่นกัน โดยในขั้นตอนต่อไป

พรรคการเมืองอื่น ๆ ในสภามีเวลา ๒๑ วัน ในการรวบรวมเสียงให้ได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งหาก

ครบก�าหนดเวลาแล้วยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะประกาศจัดการเลือกตั้งเป็นครั้งที่ ๓ 

ของปีนี้ d

กำรแต่งตั้งนำยกรัฐมนตรีของประเทศศรีลังกำ
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท�าเนียบประธานาธิบดีศรีลังกาออกแถลงการณ์ว่า นายโกตาพญา ราชปักษา 

ประธานาธิบดีศรีลังกา มีค�าสั่งแต่งตั้งนายมหินทา ราชปักษา ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนายรานิล 

วิกรมสิงเห ซึ่งลาออกไป ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของศรีลังกา ที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีและ

นายกรัฐมนตรีเป็นคนในครอบครัว หรือมีสายเลือดเดียวกัน

 ทั้งนี้ นายโกตาพญา วัย ๗๐ ปี เป็นน้องชายของนายมหินทา วัย ๗๔ ปี             

ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งผู้น�าศรีลังกาติดต่อกัน ๒ สมัยยาวนาน ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๔๘ 

ถึง ๒๕๕๘ และในช่วงนั้นนายมหินทาแต่งตั้งนายโกตาพญาในต�าแหน่งรัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหม น�ากองทัพศรีลังกากวาดล้างกองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยทมิฬอีแลมด้วย      

มาตรการเด็ดขาดส่งผลให้โกตาพญาได้รบัการขนานนามจากชาวศรลัีงกาว่า “คนเหลก็” 

แม้ผลการท�าสงครามครัง้นัน้ตามมาด้วยการทีโ่กตาพญาถกูเพ่งเล็งจากประเทศตะวนัตก 

เรือ่งการละเมิดสทิธมินษุยชนกต็าม แต่ผูน้�าศรลีงักายงัคงควบต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงกลาโหมในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน และหลายฝ่ายในประเทศเชื่อว่า                  

ความมั่นคงของศรีลังกาจะมีเสถียรภาพมากขึ้น d
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สิงคโปร์ใช้กฎหมำยข่ำวปลอมกับฝ่ำยค้ำน
 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รัฐบาลสิงคโปร์ขอให้นักการเมืองฝ่ายค้านแก้ไขโพสต์บนเฟซบุ๊คของตัวเอง           

ท่ีตั้งค�าถามเก่ียวกับความเป็นอิสระของกองทุนของรัฐ “เทมาเส็ก” ถือเป็นการใช้กฎหมายข่าวปลอมซ่ึงเป็นกฎหมาย

ฉบับใหม่ของประเทศเป็นครั้งแรก

 นายแบรด โบว์เยอร์ สมาชิกพรรคสิงคโปร์ก้าวหน้าได้

แก้ไขโพสต์ของตน ภายหลงัเวบ็ไซต์ส�านักงานตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 

ออกแถลงการณ์ระบุว่า ข้อความของนายโบว์เยอร์ในโพสต์                   

ดงักล่าวท่ีอ้างว่า รัฐบาลสงิคโปร์มอิีทธพิลต่อการตดัสนิใจของกองทุน

เทมาเส็กและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์ (จีไอซี) นั้น 

เป็นการใช้ข้อมูลเท็จและหลอกลวง

 ทัง้นี ้เวบ็ไซต์ทางการสงิคโปร์ได้ร้องขอให้นายโบว์เยอร์ปฏบิตัติามภายใต้กฎหมายคุม้ครองการหลอกลวงทาง

อินเทอร์เน็ต หรือ “พอฟมา” (POFMA) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ d

สภำญี่ปุ่นซ้อมรับมือเหตุภัยพิบัติ
 วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในการประชุมรัฐสภาของประเทศญ่ีปุ่น ได้มีการซ้อมรับมือเหตุภัยพิบัติ                      

โดยให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาสวมหมวกนิรภัย ซ่ึงจะช่วยปกป้องศีรษะจากสิ่งของท่ีหล่นใส่ โดย นายทาดาโมริ โอชิมะ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า “ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ              

ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมตลอดเวลา” การฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติ

จัดขึ้นเป็นประจ�าในชุมชนต่างๆ ในญ่ีปุ่น รวมถึงในโรงเรียน             

เหตแุผ่นดินไหว และคลืน่สนึามถิล่มเมือ่ปี ๒๐๑๑ ท�าให้มีผูเ้สยีชวีติ

ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย โดยสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้มผู้ีเสยีชีวิตจ�านวน

มากเช ่นนี้  เพราะความบกพร ่องของทางการที่ประเมิน                       

ความรุนแรงของภัยพิบัติต�่าเกินไป และไม่สามารถแนะน�า

ประชาชนให้อพยพได้ทันเวลา d
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อดีตนำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถึงแก่อสัญกรรม
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายยาซุฮิโร นากาโซเนะ อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว               

ขณะมีอายุ ๑๐๑ ปี โดยการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ส�านักงานของนายฮิโรฟุมิ นากาโซเนะ สมาชิกสภาสูงของญี่ปุ่นและ

เป็นบุตรชายของ นายยาซุฮิโร นากาโซเนะ 

 นายยาซฮุโิร นากาโซเนะ  ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรญีีปุ่น่นาน ๕ ปี ช่วงระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๒๕ 

ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๐ ได้ชื่อว่าเป็นผู้น�าท่ีพยายามเปลี่ยนแปลงประเทศญ่ีปุ่นจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่ ๒            

ให้เป็นประเทศหน้าใหม่ของชาติตะวันตกในยุคของสงครามเย็น ความพยายามของเขาเห็นได้จากการความสัมพันธ์              

ด้านการทหารและความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา ช่วงที่มีความขัดแย้งด้านการค้ากับสหรัฐอเมริกานั่นเอง ซึ่งขณะนั้น

สหรัฐอเมริกาคือประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐในยุคนั้น คือชาติพันธมิตรที่ส�าคัญที่สุด

ของญี่ปุ่นและเขายังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน ผู้น�าสหรัฐอเมริกาขณะนั้นด้วย d

สภำยุโรปแต่งตั้งประธำนอีซี
 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เมืองสทราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส ที่ประชุมสภายุโรปมีมติเสียงข้างมาก             

ด้วยคะแนนเสียง ๔๖๑ ต่อ ๑๕๗ คะแนน ที่ให้การรับรองคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ชุดใหม่ทั้ง ๒๗ ต�าแหน่ง น�าโดย 

นางอัวร์ซูลา ฟอน แตร์ เลเยน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนี ในต�าแหน่งประธานอีซีคนแรกที่เป็น                   

ผู้หญิง และเตรียมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๕ ปี

 นางฟอน แตร ์ เลเยน กล่าวว ่าหลังได ้รับ                   

การรับรองอย่างเป็นทางการของสภายุโรป ตนและทีมงาน

จะมีความยืดหยุ ่นในเรื่องเบร็กซิต เพื่อให้กลไกทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นต ่อไป                     

การรักษาบรรทัดฐานของประชาธิปไตย การเปิดกว้าง                 

ในการเจรจากับกลุ่มประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่าน                 

ที่อาจน�าไปสู่การเพิ่มจ�านวนสมาชิกอียูในอนาคตและ               

การรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับสหรัฐอเมริกา d
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เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นครั้งที่ ๖
 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน ได้เปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

ชาวฮ่องกง ๔.๑ ล้านคน จากจ�านวนประชากรท้ังเกาะราว ๗.๔ ล้านคน ทยอยอออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก                   

สภาท้องถิ่นครั้งที่ ๖ โดยเป็นการลงคะแนนระดับท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุก ๔ ปี เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นใน                       

๑๘ เขตเลือกตั้ง จ�านวน ๔๕๒ ที่นั่ง จากทั้งหมด ๔๗๙ ที่นั่ง ส�าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมือง ๙ พรรคส่ง              

ผู้สมัครลงแข่งขัน มีแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของฮ่องกง (ดีเอบี) เป็นพรรคการเมือง

สนับสนุนแผ่นดินใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุด และพรรคประชาธิปไตยฮ่องกง (ดีพี) เป็นพรรคกลาง-ซ้ายฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล

ปักกิ่งขนาดใหญ่ที่สุด

 แม้สภาท้องถิ่นแทบไม่มีอ�านาจและบทบาทมากนักในทางการเมืองของฮ่องกง เนื่องจากอ�านาจทั้งหมดอยู่ที่

สภานิติบญัญตัมิากกว่า แต่การเลอืกตัง้ครัง้นีไ้ด้รบัการจับตาอย่างใกล้ชดิจากหลายฝ่ายท้ังในและนอกฮ่องกง เนือ่งจาก

เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ประท้วงทางการเมืองที่ยืดเยื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ยังไม่คลี่คลายดี อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายต่อต้านแผ่นดินใหญ่คาดหวงัว่าจะได้ทีน่ัง่เพิม่มากข้ึน จากการทีใ่นจ�านวนผู้มีสทิธิล์งคะแนนน้ัน เกือบ ๔๐๐,๐๐๐ คน

เป็นผู้มีสิทธิ์ครั้งแรก d

รัฐบำลมำเลเซียเสนอร่ำงจ�ำกัดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด แห่งมาเลเซีย ได้เสนอร่างกฎหมาย

เข้าสู่สภา ในประเด็นการจ�ากัดวาระการด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกินสองสมัย โดยพรรค Pakatan Harapan 

ของมหาเธร์ หวังว่ากฎหมายนี้จะป้องกันการใช้อ�านาจ            

โดยมิชอบในอนาคตได้

 ร่างกฎหมายฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์ต้องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญหลักของมาเลเซีย ซึ่งจะระบุเง่ือนไขการรับ

ต�าแหน่งผู้เป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตได้เพียง ๒ สมัย

เท่านั้น โดยคาดว่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้ในเดือน

มกราคม ๒๕๖๓ และต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสภา

สองในสามจากสมาชิกทั้งหมด ๒๒๒ เสียง d 
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นำยกรัฐมนตรีหญิงฟินแลนด์ที่อำยุน้อยที่สุดในโลก 
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งฟินแลนด์ (เอสดีพี) มีมติรับรองนางซันนา มารีน 

เป็นหัวหน้าพรรคและท�าให้เธอได้รับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศฟินแลนด์ที่อายุน้อยที่สุดในโลก                   

ต่อจากนายอันต์ตี รินเน อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีเพิ่งลาออกจากต�าแหน่ง หลังจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคร่วม

รัฐบาล จากเหตุหยุดงานประท้วงของพนักงานไปรษณีย์

 นางมารีน มีอายุเพียง ๓๔ ปีเท่านั้น และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ ๓ ของฟินแลนด์ และจะเป็นแกนน�า

รัฐบาลผสมสายกลางซ ้ายของฟินแลนด์ ท่ีประกอบไปด้วย                                 

๕ พรรคการเมือง ที่ล้วนมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิงทั้งหมด และ                      

๔ ใน ๕ คน เป็นนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่อายุไม่ถึง ๓๕ ปีด้วย

 นางมารีน กล่าวหลังจากได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง                    

นายกรฐัมนตรว่ีา “ตลอดเวลาท่ีผ่านมาฉนัไม่เคยคดิถงึเรือ่งอายหุรอื

เรื่องเพศของฉัน ฉันคิดถึงแต่เหตุผลในการเข้าสู่เวทีการเมือง และ

ความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่มอบให้ เรามีงานที่ต้องท�าอีก

มากมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน” d

อองซำน ซูจี ขึ้นศำลโลกคดีโรฮีนจำ
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางออง ซาน ซู จี ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศของพม่า เดนิทางถงึศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ หรอืไอซเีจ นครเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพือ่ชีแ้จง

ในคดีท่ีทางการพม่าถูกกล่าวหาว่าพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิม โรฮีนจา ระหว่างภารกิจทางทหารในรัฐยะไข่                    

ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐

          สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ภาพพจน์ของนางซูจ ีตกต�า่ลง จากเดมิในฐานะนกัต่อสูเ้รยีกร้องระบอบประชาธปิไตย

ในพม่า และบุคคลซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อ

การสังหารหมู่ชาวโรฮีนจา ตอกย�้าด้วยพฤติกรรมเพิกเฉยของนางซูจีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอมา การด�าเนินคดีต่อ

ทางการพม่าเป็นความพยายามของนานาชาติ น�าโดยประเทศแกมเบีย 

ชาติในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องรัฐบาลพม่า                   

ในข้อหาละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญา        

ฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปี ๒๔๙๑ ส่งผลให้ชาวโรฮีนจา กว่า ๗๔๐,๐๐๐ คน 

อพยพหนีตายข้ามไปยังฝั่งประเทศบังกลาเทศ

          ทั้งนี้ การเปิดไต่สวนเพื่อรับฟังขอ้ชี้แจงจากทัง้ฝ่ายโจทก์และจ�าเลย

ของไอซีเจจะใช้เวลา ๓ วัน โดยผู้แทนของแกมเบีย ในฐานะตัวแทนชาติ 

๕๗ ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ ความร่วมมืออิสลาม หรือโอไอซ ี

จะเป็นฝ่ายเปิดก่อนเพื่อขอให้ศาลใช้อ�านาจคุ้มครองชั่วคราวหยุดยั้ง

ภารกิจทางทหารของกองทพัพม่าในรฐัยะไข่ เพือ่ระงบัสถานการณ์ฆ่าล้าง

เผ่าพนัธุ ์ส่วนนางซจูนีัน้ ผูเ้ชีย่วชาญมองว่าจะคดัค้านด้วยการชีว่้าศาลไม่มี

ขอบเขตอ�านาจดงักล่าว ขณะทีก่ารตดัสนิคดถีงึทีส่ดุนัน้คาดว่าอาจใช้เวลา

หลายปี d
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แวดวงกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการด้านการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๑๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๒	 รองศาสตราจารย์	 สุรวาท	 ทองบุ	 ประธานอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา																	

เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา	 ในคณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจาก	 นายเชษฐา	 ทรัพย์เย็น	

ประธานทีป่ระชมุประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย	นายจติเจรญิ	ศรขวัญ	ทีป่รกึษาสมาคมพนกังาน

ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	 และ	 รศ.ดร.	 ยุทธ	 ไกรวรรณ์	 กรรมการชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา	 เพื่อขอความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี																								

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และพิจารณาเยียวยาแก้ไขความเหลื่อมล�้าเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 และระบบ

พนกังานมหาวทิยาลยั	โดยประธานอนกุรรมาธกิารฯ 

กล่าวหลังรับหนังสือว่า	จะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่

ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารเพ่ือสอบหาข้อเท็จจริง	

และหาแนวทางมาตรการในการจ่ายเงินเดอืนให้

กับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีอย่างเต็มจ�านวน

เพือ่สร้างแรงจงูใจในการปฏิบติัหน้าท่ี	และจะน�า

เรื่องดังกล ่าวไปสู ่กระทรวงการอุดมศึกษา	

วทิยาศาสตร์	วิจยั	และนวตักรรม	เพือ่ให้เร่งแก้ไข

ปัญหาต่อไป	
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
	 วันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์	จรัสเสถียร		โฆษกคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์	ที่ดิน	สิ่งก่อสร้าง	และ

รัฐวิสาหกิจในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ																									

พ.ศ.	๒๕๖๓	พร้อมด้วย	นางสาวกุลวลี	นพอมรบดี	เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯแถลงความคืบหน้าการพิจารณา

งบประมาณภายในคณะอนุกรรมาธิการฯ	ว่าสัปดาห์ที่ผ่าน

มาคณะอนุกรรมาธิการได ้พิจารณางบประมาณของ

กระทรวงวฒันธรรม	จ�านวน	๕	หน่วยงาน	กระทรวงกลาโหม	

๕	 หน่วยงาน	 มีการปรับลดงบประมาณของกองทัพบกลง

จ�านวน	 ๘๒๔,๘๘๙,๖๐๐	 บาท	 กระทรวงมหาดไทย	 ๙	

หน่วยงาน	ปรับลดงบประมาณลงจ�านวน	๓๓๕,๗๐๐,๐๐๐	

บาท	ส่วนราชการสงักดัส�านักนายกรฐัมนตร	ี๑๖	หน่วยงาน													

ปรับลดงบประมาณลงจ�านวน	 ๒๐๙,๒๗๕,๐๐๐	 บาท																			

รวมปรับยอดงบประมาณในการพิจารณาสัปดาห์ที่ผ่านมา	 จ�านวน	 ๒,๗๙๑,๙๙๖,๙๐๐	 บาท	 	 และสรุปยอดปรับลด												

งบประมาณที่พิจารณาทั้งหมด	เป็นเงิน	๘,๘๙๖,๒๕๓,๑๐๐	บาท

	 นอกจากนี้	นายยุทธพงศ์	ยังกล่าวว่า	การปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในสัดส่วนของกองทัพบก	

และกองทัพอากาศได้มีการปรับลดผ่านมาแล้วเหลือเพียงการพิจารณาในส่วนของกองทัพเรือ	ซึ่งของบประมาณเข้ามา

จ�านวน	๑๔,๕๑๙,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งเป็นงบประมาณในการซื้อเรือด�าน�้าใหม่	อีกจ�านวน	๒	ล�า	เป็นงบประมาณจ�านวน	

๒๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐		ล้านบาท	โดยคณะอนุกรรมาธิการยังไม่ได้พิจารณางบประมาณในสัดส่วนดังกล่าวจึงได้แขวนการ

พิจารณางบประมาณของกองทัพเรือไว้ก่อน

									 ขณะทีก่ารปรบัลดของกระทรวงมหาดไทยทางคณะอนกุรรมาธกิารได้ตดัลดงบประมาณในส่วนของการจดัซือ้

รถดับเพลิงบันไดขนาดความสูง	๙๐	เมตร	ราคาคันละ	๑๗๐	ล้านบาท	จ�านวน	๒	คัน	รวมงบประมาณ	๓๔๐	ล้านบาท

และตัดลดงบประมาณในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เพิ่มอีก	 ๒	 ล�า	 ราคาล�าละ	 ๙๓๑	 	 ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณ																			

๑,๘๒๖	 	 ล้านบาท	 และในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีได้ตัดงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์	 โดยตัดงบประมาณ																				

ในสัดส่วนรถถ่ายทอดโอบีราคาคันละ		๔๒	ล้านบาท	จ�านวน	๕	คันซึ่งคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่ายังไม่มีความจ�าเป็น

และใบเสนอราคายังไม่ถูกต้อง	

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 
	 วันที	่๙	ธันวาคม	๒๕๖๒		ท่ีประชุมคณะกรรมาธกิารการสวสัดกิารสงัคม	สภาผูแ้ทนราษฎร	ทีม่นีางสาวรงัสิมา	

รอดรัศมี	 เป็นประธานกรรมาธิการ	 ได้พิจารณาการจัดสวัสดิการสังคมของนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 โดยเชิญ	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 และผู้อ�านวยการ

ส�านักงบประมาณ	เข้าร่วมประชุม	ภายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง	พบว่าปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	

ด้อยโอกาส	ประสบปัญหาภาวะโภชนาการและสขุภาพอนามยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกายและการเรยีนรูข้อง

เด็กอีกทั้งโรงเรียนดังกล่าวยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสวัสดิการ

สงัคมทีเ่พยีงพอทัง้ในเรือ่งของสวสัดิการของนกัเรยีนและงบประมาณของบคุลากร	อาท	ิการได้รบังบประมาณค่าอาหาร

ในวันเสาร์–อาทติย์	ของนักเรียนซึง่อยู่ประจ�าโรงเรยีนจ�านวน	๒๐๐	วันต่อปี	ส�าหรบัวันท�าการ,ปัญหาสถานะทางทะเบยีน

ของกลุ่มคนที่อาศัยในประเทศไทย,	การพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรครูผู้สอน	และปัญหาน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคของ

โรงเรียน
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	 คณะกรรมาธกิารได้มข้ีอคดิเหน็และข้อเสนอแนะว่าปัญหางบประมาณค่าอาหารเห็นควรให้ผู้บญัชาการต�ารวจ

ตระเวนชายแดน	ด�าเนินการจัดตัง้งบประมาณให้ครอบคลมุทัง้ปีเพือ่ให้นกัเรยีนมงีบประมาณส�าหรบัค่าอาหารเพยีงพอ	

ขณะเดยีวกนัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนควรก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานของโรงเรียนให้เกิดความชัดเจน

เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหาร

จัดการของโรงเรียน	 นอกเหนือจากรอการรับจัดสรร															

งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอให้																				

ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนช่วยเร่งรัดส�ารวจ																

ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ียังไม่มีบัตรประจ�าตัว

ประชาชนหรือยังไม่มีสถานะทางทะเบียนได้มีบัตร																

ประจ�าตัวประชาชน	 เพื่อให ้สามารถเข ้าถึงสิทธ	ิ																									

ขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง	

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	๒๕๖๒	นายเจนวิทย์	 ไกรสินธุ์	 รองประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่สาม													

สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือจาก	 นายมาโนช	 จตุรภัทร	 	 ประธานหมู่บ้านและลูกบ้านผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้าน														

เคซีการ์เด้นโฮม	ถนนนิมิตใหม่	๔๐	คลองสามวา	ของบริษัทเคซีกรุ๊ป	ร้องเรียนกรณีโครงการฯ	ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร

ตามกฎหมายท�าให้ผู้อยู่อาศัยขาดสิทธิได้รับการดูแลจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ขอให้กรรมาธิการน�าเร่ือง												

เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมกรรมาธิการเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน																			

เคซีการ์เด้นโฮม	 จ�านวนกว่า	 ๒,๐๐๐	 หลังคาเรือน															

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

									 โดย	 นายมาโนช	 กล่าวว่าการขาดสิทธิได้รับ							

การดูแลจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งผล							

กระทบต่อผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน	 เช่น	 ถนนขาดการดูแล

ให้อยู่ในสภาพดีไฟทางท่ีต้องอาศัยค่าส่วนกลางจาก													

ลูกบ้านในการบ�ารุงรักษาโดยไม่สามารถให้หน่วยงานรัฐ

เข้ามาช่วยดูแลได้เนื่องจากยังเป็นทรัพย์ของเอกชน		

นอกจากนี้	ถนนหลักและถนนรองบางส่วนยังเป็นทรัพย์

ติดจ�านอง	 ซึ่งบางส่วนถูกขายทอดตลาดให้เอกชนรายอ่ืนท�าให้ชาวบ้านขาดสิทธิในการสัญจร	 รวมถึงกรณีหมู่บ้าน																		

ไม่สามารถต้ังนิติบุคคลเพื่อบริหารได้เนื่องจากโครงการไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรตามกฎหมายโดยเหตุการณ์ทั้งหมด																						

ที่เกิดขึ้น	ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน	มองว่าไม่เป็นไปตามหนังสือชวนซื้อของโครงการฯ

								ด้าน	รองประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า	ตนจะน�าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ	ประธานกรรมาธิการ

การคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎร	 พิจารณาน�าเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมเพื่อประสานงานหน่วยงานท่ี

เกีย่วข้องร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัในหมูบ้่านดงักล่าวตามอ�านาจหน้าทีแ่ละขัน้ตอน

ของกฎหมายต่อไป	
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คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๖๒	นายนิพันธ์	ศิริธร	ประธานกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ											

ยาเสพติด	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับการย่ืนหนังสือจากนายอัจฉริยะ	 เรืองรัตนพงศ์	 ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ือ

อาชญากรรม	 และท่ีปรึกษาอนุกรรมาธิการด ้าน																									

การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	สภาผูแ้ทนราษฎร	

ทีข่อให้	กมธ.	ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมกีารอนุญาตให้

บริษัทหนึ่งท�าการส่งออกมอเตอร์ไฟฟ้าที่ซุกซ่อนยาไอซ์	

จ�านวน	๔๖๙	กิโลกรัมไปยังประเทศนิวซีแลนด์	และขอ

ให้ตรวจสอบการอนุญาตส่งออกล�าโพงท่ีซุกซ่อนยาไอซ์	

จ�านวน	๑.๖	ตัน	และเฮโรอนี	๓.๗	กโิลกรมั	ไปยงัประเทศ

ออสเตรเลีย	 ว่าบริษัทใดเป็นผู้ส่งออก	 และมีหน่วยงาน

ของรฐัหรอืบคุคลใดเก่ียวข้องการส่งออกดงักล่าวทีป่ล่อย

ให้มกีารซกุซ่อนยาเสพตดิส่งออกไปยงัต่างประเทศรวมถึง

ตัง้ข้อสังเกตต่อการท�างานของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ		

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด																		

(บช.ปส.)	ที่ไม่มีการด�าเนินคดีต่อทั้งสองกรณี	ทั้งที่ท�าให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก	

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
	 วันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 นายอัครเดช	 วงษ์พิทักษ์โรจน์	 โฆษกคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาและ

ทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา	 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓		แถลงข่าวสรุปผลการประชุมอนุ	กมธ.	ว่าได้พิจารณางบประมาณด้านการศึกษาฯ	

ตัง้แต่วนัที	่๒๐	พฤศจกิายน	–	๔	ธนัวาคม	๒๕๖๒		โดยได้พจิารณาค่าใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสงักดักระทรวง

ศึกษาธิการ	 กระทรวงอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม	 สภากาชาดไทย	 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัย	 การกีฬาแห่งชาติและสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์	 รวมถึงทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา	 กองทุนเพื่อ														

ความเสมอภาคทางการศึกษา	 และกองทุนส่งเสริมและ

พฒันาการศกึษาส�าหรบัคนพกิารรวมทัง้งบประมาณเฉพาะ

ด้านการศึกษาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (สตช.)	

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 รวมหน่วยงานท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบ	 ๑๐๒	หน่วยงาน	 วงเงินงบประมาณที่พิจารณากว่า	 ๒๖๔,๕๔๘	 ล้านบาท	 มีหน่วยงานที่ถูกปรับลด												

งบประมาณ	๕๒	หน่วยงานรวมงบประมาณที่ปรับลดรวมทั้งสิ้น	๑,๔๕๐	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๕๔	ทั้งนี้มีรายการ

ปรับลดที่ส�าคัญ	 อาทิ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ปรับลดกว่า	 ๔๘๙	ล้านบาท	 เนื่องจาก	 ที่ประชุม	 เห็นว่า	

ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ�านาจหน้าท่ีท่ีอาจมีความทับซ้อนกับส�านักงานเขตพ้ืนที่ของส�านักงานคณะกรรมการ							

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	 ที่ยังไม่มีความชัดเจนของแผนความต้องการงบลงทุนซ่ึงขณะน้ีมีการปรับโครงสร้างของ



47 แวดวงกรรมาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ	ในเรื่องศึกษาธิการจังหวัดกับส�านักงานเขตพื้นที่ของ	สพฐ.	ที่ยังไม่มีความชัดเจน	ดังนั้น	ที่ประชุม

อนุ	กมธ.	จึงขอปรับลดงบลงทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง	๒๓	แห่ง	ออกไปก่อน

	 นายอัครเดช	 กล่าวเพ่ิมเติมว่าที่ประชุมอนุ	 กมธ.	 มีข้อสังเกตกรณีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยเห็นว่า																			

ควรทบทวนนโยบายดังกล่าวด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบในการยุบโรงเรียนเป็นรายกรณีไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อนักเรียนและผู้ปกครองอีกทั้งมีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	และ

โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่	๕๐๐	คนขึ้นไป	ควรก�าหนดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน�้าเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเด็ก

พลดัตกน�า้หรอืเกิดเหตอุุทกภยัให้สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ขณะทีม่ข้ีอเสนอแนะให้สนับสนุนโรงเรยีนทีมี่ความเป็นเลิศ

ด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมเทคนิค																							

การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในภูมิภาคและกระทรวงศึกษาธิการควรก�าหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน

ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน	

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 นายสุเทพ	 อู่อ้น	 ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน	 สภาผู้แทนราษฎร																										

พร้อมคณะ	รบัหนงัสอืจาก	นายมานิตย์	พรหมการย์ีกลุ	ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยนต์แห่งประเทศไทยและคณะ 

ขอให้กรรมาธิการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

แรงงานและสทิธด้ิานประกนัสงัคม	เพือ่หวงัให้ปัญหาของ

ผู ้ ใช ้แรงงานได ้รับการแก ้ไขอย ่างเร ่งด ่วนและมี

ประสิทธิภาพตามท่ีผู้ร้องเรียนได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงานไปแล้วเมื่อวันที่	 ๑๑	 กันยายน	

๒๕๖๒	และยืน่ต่อคณะกรรมการประกนัสงัคมไปแล้วเมือ่

วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	โดยมีสาระส�าคัญเพื่อให้

มีการพิจารณาผลกระทบจากการใช้สิทธิของนายจ้างใน

การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา	 ๗๕	 ของพระราช

บัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	คุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ที่มีผล								

กระทบต่อความมั่นคงในการท�างานของลูกจ้างโดยตรง

	 นายสุเทพ	 กล่าวภายหลังรับหนังสือว่าจะน�า

เรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณา

ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาพร้อมประสานงาน

หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องร ่วมหาแนวทางการแก ้ ไข																															

ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป	
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 นายอารี	 ไกรนรา	 รองประธานกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร															

รับการยื่นหนังสือจาก	 นายอัจฉริยะ	 เรืองรัตนพงศ์	 ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม	 และที่ปรึกษาคณะ															

อนกุรรมาธกิารด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ	สภาผูแ้ทนราษฎร	ทีข่อให้กรรมาธกิารการปกครอง	ช่วยเหลอื

ชาวบ้านซึง่มฐีานะยากจนจ�านวน	๑๙	คน	ทีถ่กูป่าไม้และผูใ้หญ่บ้านจบักมุในข้อหาบุกรกุป่าสงวน	พืน้ทีบ้่านทอนหวาน	

หมู่	๖	ต�าบลท่าข้าม	อ�าเภอปะเหลียน	จังหวัดตรัง	ทั้งที่ชาวบ้านดังกล่าวไม่ได้กระท�าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาอย่าง							

ไม่เป็นธรรม

	 รองประธานกรรมาธิการการปกครอง	 กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า	 จะน�าเรื่องดังกล่าเข้าหารือใน																	

ที่ประชุม	กมธ.	เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามอ�านาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายต่อไป	
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กฎหมายควรรู้

 พระราชบญัญติัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คอื มาตรการหรอืการด�าเนนิการ

ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ                 

อันกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางทหาร และ

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือ และลด

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที จึงมีการก�าหนดกฎหมาย

นี้ขึ้นมา ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ใน                 

มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติไว้ว่า 

 การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้

บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระ                     

หรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี

พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้ง ต้องระบุเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย

 กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ                 

แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง

 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 เหตุผล คือ โดยที่ปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่าย

โทรคมนาคม หรือ การให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อ                     

ความมัน่คงของรฐั และความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ ดงันัน้ เพือ่ให้สามารถป้องกนั รบัมอื และลดความเสีย่งจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สมควรก�าหนด

ลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความส�าคัญเป็น

โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ ทั้งหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลด

ความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ มใิห้เกดิผลกระทบ

ต่อความม่ันคงในด้านต่าง ๆ รวมท้ัง ให้มีหน่วยงาน             

เพือ่รบัผดิชอบในการด�าเนนิการประสานการปฏบิตังิาน

ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไป

หรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง 

ตลอดจนก�าหนดให้มีแผนปฏิบัติการ และมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพและ            

ต่อเนือ่ง อนัจะท�าให้การป้องกนัและการรบัมอืกบัภยัคกุคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ�าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้

 ซึ่งตาม พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความหมายของ       

ค�าต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการหรือการด�าเนินการที่ก�าหนดขึ้น                 

เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อ            

ความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
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 “ภยัคกุคามทางไซเบอร์” หมายความว่า การกระท�าหรอืการด�าเนนิการใด ๆ  โดยมชิอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล

คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และเป็น

ภยนัตรายทีใ่กล้จะถงึทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายหรือส่ง

ผลกระทบต่อการท�างานของคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 “ไซเบอร์” หมายความรวมถึง ข้อมูลและ

การสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้

เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ระบบอนิเทอร์เนต็ หรอืโครงข่าย

โทรคมนาคม รวมทั้ง การให้บริการโดยปกติของ

ดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป

 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถ่ินรัฐวสิาหกจิ 

องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

 “ประมวลแนวทางปฏิบัติ” หมายความว่า ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับดูแลด้าน                 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก�าหนด

 “เหตุการณ ์ที่ เกี่ ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดจาก

การกระท�าหรือการด�าเนินการใด ๆ ที่มิชอบซึ่งกระท�า

การผ่านทางคอมพวิเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ซึง่อาจ

เกดิความเสยีหายหรอืผลกระทบต่อการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ

คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 

หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์

 “มาตรการท่ีใช้แก้ปัญหาเพือ่รักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า การแก้ไข

ปัญหาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บคุลากร กระบวนการ และเทคโนโลย ีโดยผ่านคอมพวิเตอร์ระบบคอมพวิเตอร์ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอืบรกิารทีเ่กีย่วกบัคอมพิวเตอร์ใด ๆ  เพือ่สร้างความม่ันใจและเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภยั

ไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์

 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดให้มี “คณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กมช.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า                  

“National Cyber Security Committee” เรยีกโดยย่อว่า “NCSC” มหีน้าทีก่�าหนดนโยบายและแผนว่าด้วยการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมและสนับสนุน การด�าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ก�าหนดนโยบายการบริหาร

จดัการท่ีเก่ียวกับการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ส�าหรบัหน่วยงานของรฐั และหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั

ทางสารสนเทศ รวมทั้ง จัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ส�าหรับ

เป็นแผนแม่บทในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์ปกตแิละในสถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิหรอืเกดิภยั



52เอกสารข่าวรัฐสภา

คุกคามทางไซเบอร์ โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติและกรอบนโยบาย

และแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ซึ่งคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกจิและสงัคม ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงยตุธิรรม ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิและเลขาธกิารสภาความมัน่คง

แห่งชาติ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ               

และประสบการณ์เป็นทีป่ระจักษ์ในด้านการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน หรือด้านอื่นที่

เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และให้มีเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน

 ในการด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการ ได้ประกาศจดัต้ังมี “คณะกรรมการก�ากบัดูแล

ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หรือ “กกม.” มีหน้าที่ก�าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส�าคัญทางสารสนเทศและประสานเมื่อเผชิญเหตุ โดยหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญทางสารสนเทศจะถูกก�าหนด

โดย กกม. ซึ่งมีด้วยกัน ๘ ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงของรัฐ บริการภาครัฐที่ส�าคัญ การเงินการธนาคาร ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและโทรคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์  พลังงานและสาธารณูปโภค สาธารณสุข และด้านอื่นๆ ตามที่

ก�าหนดเพิ่มเติม

 ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศใด ให้หน่วยงานนั้นด�าเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้น รวมถึง พฤติการณ์แวดล้อมของตน              

เพื่อประเมินว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่ หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ข้ึน ให้ด�าเนินการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติ

และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น และแจ้งไปยังสานักงานและ                       

หน่วยงานควบคุมหรือก�ากับดูแลของตนโดยเร็ว การพิจารณาเพื่อใช้อ�านาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร ์                   

คณะกรรมการจะก�าหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร ์โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ ดังต่อไปนี้
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 ๑. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัย

ส�าคัญถึงระดับท่ีท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของประเทศหรือการให้บริการของรัฐ

ด้อยประสิทธิภาพลง

 ๒. ภยัคกุคามทางไซเบอร์ในระดบัร้ายแรง หมายถงึ ภยัคกุคามทีม่ลีกัษณะการเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

ของการโจมตรีะบบคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ หรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์ โดยมุง่หมายเพือ่โจมตโีครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั

ของประเทศและการโจมตีดังกล่าวมีผลทาให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโครงสร้างส�าคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ                

การให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของประเทศความม่ันคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกัน

ประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุขความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเสียหาย                           

จนไม่สามารถทางานหรือให้บริการได้

 ๓. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติที่มีลักษณะ               

ดังต่อไปนี้

  เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใน

ระดับที่สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง โดยส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทาง

สารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้าง จนท�าให้การท�างานของหน่วยงานรัฐหรือการให้บริการของโครงสร้าง

พ้ืนฐานส�าคัญของประเทศท่ีให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบจนรัฐไม่สามารถควบคุมการท�างานส่วนกลางของระบบ

คอมพวิเตอร์ของรฐัได้ หรอืการใช้มาตรการเยยีวยาตามปกตใินการแก้ไขปัญหาภยัคกุคามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และ

มีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยังโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งอาจมีผลท�าให้บุคคลจานวนมากเสียชีวิต

หรือระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์จ�านวนมากถูกท�าลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ

  เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ           

เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท�าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมี                    

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซ่ึงจ�าเป็นต้องมี

มาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขตผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย                                

ความปลอดภัยของประชาชน การด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อย

หรอืประโยชน์ส่วนรวม หรอืการป้องปัดหรอืแก้ไขเยยีวยาความเสยีหายจากภยัพบิตัสิาธารณะอนัมมีาอย่างฉกุเฉนิและ

ร้ายแรง ทั้งน้ี รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ และประเมินปราบปราม                

และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ประกาศก�าหนด

  ท้ังนี ้ท่ีมาและเหตผุลของพระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภยัมัน่คงไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สบืเน่ือง

มาจากปัจจบัุนการให้บริการหรือการประยกุต์ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เนต็ โครงข่ายโทรคมนาคม มคีวามเสีย่ง

จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความม่ันคงของรัฐและความสงบภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อให้สามารถ

ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันท่วงที จึงสมควรมีกฎหมายที่ก�าหนดให้มีหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบ                         

ในการป้องกันและลดความเสีย่งจากภัยคกุคามทางไซเบอร์ได้ มใิห้เกดิผลกระทบต่อความมัน่คงและความสงบเรยีบร้อย

ของประเทศ
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ที่มา
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?

	 ในวาระท่ี	สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิ	พระประมุขแห่งครสิตจกัร	พระสนัตะปาปาล�าดบัที	่๒๖๖	เสด็จเยือน

ประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 ๒๑-๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	 ตามค�าเชิญของรัฐบาลไทย	 และสภาประมุขแห่งบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 เนื่องในวาระการฉลอง	๓๕๐	 ปี	

แห่งการสถาปนามสิซังสยาม	และครบรอบ	๕๐	ปีแห่งความสมัพนัธ์

ทางการทตูระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกนั	ในโอกาส

ปีแห่งมหามงคล	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระบาทสมเด็จ												

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตลอดจนเป็นการจาริกเพื่อสันติภาพและ

เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศาสนา	 ทั้งยังกระชับความสัมพันธ์ทางทูต

ระหว่างไทยและวาติกันที่มีมายาวนาน

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระสันตะปาปา
พระประมุขแห่งคริสตจักร
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	 โดยมีช่ือในการเสด็จครั้งนี้ว่า	 “APOSTOLIC	

JOURNEY	 OF	 HIS	 HOLINESS	 FRANCIS	 TO	

THAILAND”	 นับเป ็นความปลื้มป ิติ ไม ่ เฉพาะใน																													

หมู ่คริสต์ศาสนิกชน	 แต่รวมถึงคนไทยทั้งประเทศ																																				

ในวันพฤหัสบดีที่	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	คณะรัฐบาล										

ได้จดัพธิต้ีอนรบัอย่างเป็นทางการ	ณ	บริเวณลานด้านหน้า

ท�าเนียบรฐับาล	โดยพระองค์ได้ทรงพบกบันายกรฐัมนตรี	

ณ	 ห ้องรับรอง	 ท�าเนียบรัฐบาล	 และทรงพบกับ																											

คณะรัฐบาล	 ผู ้น�าบริหารฝ่ายบ้านเมือง	 ข้าราชการ																					

คณะทูตานุทูต	ภายในตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

 ทัง้นี	้สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ	เสดจ็เข้าเฝ้า

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช																									

สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	

จากนั้น	 ได ้ เสด็จไปยังโรงพยาบาลเซนต ์หลุยส ์																											

เพ่ือประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของ																	

โรงพยาบาลคาทอลิก	พร้อมทั้ง	ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย	

ผู้สูงอายุ	 ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ	 โรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์	โดยมีประชาชนรอเข้าเฝ้าอย่างเนืองแน่น		
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 ในการนี	้พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนิ	ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าฯ	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	จากนั้น	สมเด็จพระสันตะปาปา

เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง	 ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน	 ทางประตูภูธรลีลาศ	 เพื่อทรงประกอบพิธีมิสซา	ณ	 สนามกีฬา														

แห่งชาติ
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 การเสดจ็เยือนไทยของพระประมุขแห่งครสิตจกัรในครัง้น้ี	ถอืเป็นครัง้ที	่๒	ในประวตัศิาสตร์ความสมัพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทย	และ	นครรัฐวาติกัน	หลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ	๓๕	ปีที่แล้ว	 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอลที่	๒            

ได้เสดจ็เยอืนประเทศไทยเป็นทางการ	เมือ่วนัที	่๑๐-๑๑	พฤษภาคม	๒๕๒๗	เพือ่จารกึเพือ่สนัตภิาพเชือ่มความสมัพนัธ์

ระหว่างศาสนา	พร้อมทั้งประกอบศาสนกิจร่วมกับคริสตชนและเยาวชนคาทอลิกด้วย

	 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอลที่	 ๒	 มีพระนามเดิมว่า																		

การอล	 ยูแซฟ	 วอยตือวา	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	 ๒๔๖๓															

(ค.ศ.	๑๙๒๐)	ที่หมู่บ้านวาดอวิตแซ	ใกล้เมืองกรากุฟ	ประเทศโปแลนด์	

	 ทัง้น้ี	เม่ือวนัที	่๑๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๒๗	เครือ่งบนิพระทีน่ั่ง

ของสมเด็จพระสันตะปาปา	 ยอห์น	 ปอลที่	 ๒	 และคณะผู้ติดตาม																									

ลงจอด	ณ	ท่าอากาศยานทหาร		กองบญัชาการกองทัพอากาศ		ดอนเมอืง	

จากนั้น	 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอลที่	 ๒	 เสด็จยังพระที่นั่ง																

จักรีมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง	เพื่อเข้าเฝ้าฯ	พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ในโอกาสนัน้	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้ม	ี														

พระราชด�ารสักบัสมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น	ปอลที	่๒	

ถึงความผูกพันระหว่างพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก													

กับราชอาณาจักรไทย	 ท่ีมีมาเป็นเวลาหลายร้อยปี																			

ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน	ตลอดจน												

ความเจรญิงอกงามของครสิตศาสนาในประเทศไทย	รวมท้ัง 

ทรงยกย่อง	 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	 ๒														

ในฐานะผู้น�าความสงบร่มเย็นและความสว่างแจ่มใสมา

แก่ชาวโลกด้วย
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	 ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอลที่	 ๒	 ในปี	 ๒๐๐๕	 เหล่าพระคาร์ดินัล																					

ได้เลือกให้	 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่	 ๑๖	 ชาวเยอรมัน	 ท�าหน้าท่ีต่อ	 ซ่ึงภาพลักษณ์ท่ีค่อนข้างเคร่งขรึม																								

และขึ้นด�ารงต�าแหน่งตอนอายุมากแล้ว	 (๗๘	ปี)	ภายหลังด�ารงต�าแหน่งได้	๗	ปีกว่า	พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่	๑๖											

ก็ทรงสละต�าแหน่ง	ในปี	๒๐๑๓	ด้วยปัญหาสุขภาพ	ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปี	เพราะตามธรรมเนียม	สมเด็จ

พระสนัตะปาปาจะอยูใ่นต�าแหน่งจนสิน้พระชนม์	ผูไ้ด้รบัเลอืกเป็นพระสนัตะปาปาองค์ต่อมากค็อื	สมเดจ็พระสนัตะปาปา	

ฟรงัซสิ	ซึง่เป็นชาวอาร์เจนตน่ิา	จงึเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์	ทีผู่ด้�ารงต�าแหน่งมาจากทวปีอเมรกิา	แต่สิง่ทีห่ลายพดู

ตรงกันก็คือ	ภาพลักษณ์ที่อบอุ่นและเป็นกันเองของท่านที่เหมือนกับสมเด็จพระสันตะปาปา	ยอห์น	ปอลที่	๒	ซึ่งยังคง

อยู่ภายในใจของประชาชนตลอดมา

ที่มา

กรุงเทพธุรกิจ.	 ประมวล ๓๐ ภาพประวัติศาสตร์ 'โป๊ปฟรังซิส' เยือนไทย.	 สืบค้นเมื่อ	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒.																											

	 จาก	https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/๘๕๕๕๔๙

คมชัดลึกออนไลน์.	 วันนี้ในอดีต สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ ๒ เสด็จเยือนไทย.	 สืบค้นเม่ือ																																				

	 ๑๑	ธันวาคม	๒๕๖๒.	จาก	https://www.komchadluek.net/news/today-in-history/๓๗๑๑๐๔

ผู ้จัดการออนไลน์.	 พระสันตะปาปาฟรังซิส” ประมุขแห่งโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนไทยในรอบ ๓๕ ปี.                            

	 สืบค้นเมื่อ	๖ธันวาคม	๒๕๖๒.	จาก	https://mgronline.com/onlinesection/detail/๙๖๒๐๐๐๐๑๑๐๓๗๘

ไทยรัฐออนไลน์.	สันตะปาปา "ฟรานซิส" เสด็จถึงไทย.	สืบค้นเมื่อ	๒	ธันวาคม	๒๕๖๒.	จาก	https://www.thairath.

	 co.th/news/local/bangkok/๑๗๐๘๘๐๖

The 	 S t anda rd . 	 สม เด็ จพระสั นตะปาปาฟรานซิ สคื อ ใคร? . 	 สื บค ้ น เมื่ อ 	 ๖ 	 ธั นวาคม 	 ๒๕๖๒.																																																																																			

	 จาก	https://thestandard.co/pope-francis-๒/

Sanook.com.	 เปิดพระประวัติ “พระสันตะปาปาฟรังซิส” ประมุขโรมันคาทอลิกผู ้สมถะ กับพันธกิจแห่ง                        

 ความรัก.	สืบค้นเมื่อ	๒	ธันวาคม	๒๕๖๒.	จาก	https://www.sanook.com/news/๗๙๕๘๙๑๙/

Workpointnews.	 จากโป๊ปยอห์น ปอลที่ ๒ ถึง โป๊ปฟรังซิส พระสันตะปาปา “บิดาผู้ใจดี” เยือนประเทศไทย. 

	 สืบค้นเมื่อ	๒	ธันวาคม	๒๕๖๒.	จาก	https://workpointnews.com/๒๐๑๙/๑๑/๑๖/pope/



เรื่องน่ารู้

 แนวนโยบายแห่งรฐั เป็นหลกัการหรอืนโยบายกลางข้ันพืน้ฐาน ซึง่ปรากฏในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๔๙๒ เป็นครั้งแรก โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งท�าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ ในขณะนั้น ได้น�าแนวความคิด

มาจากรัฐธรรมนูญของประเทศไอร์แลนด์และอินเดียมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางโดยพิจารณาเห็นว่า เม่ือรัฐธรรมนูญ         

ได้ก�าหนดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยไว้แล้ว ก็ควรมีบทบัญญัติที่ก�าหนดหน้าท่ีของรัฐไว้ด้วย                 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยก�าหนดกรอบแนวทางที่เป็นภารกิจหลักส�าคัญ ๆ ของรัฐที่พึงปฏิบัติไว้ในหมวด                  

ท่ีชื่อว่า “แนวนโยบายแห่งรัฐ” เพ่ือให้เป็นนโยบายกลางที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่เข้ามา        

บรหิารประเทศ ซึง่จะส่งผลให้นโยบายของคณะรฐัมนตรแีต่ละคณะมคีวามต่อเนือ่งกนั รฐัธรรมนญูฉบบัต่อมากบ็ญัญตัิ

เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐโดยมีหลักการเดียวกัน แต่อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

หรือแนวนโยบายแห่งรัฐ

แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
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 ส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด ๖ 

ตัง้แต่มาตรา ๖๔ ถงึมาตรา ๗๘ มคีวามมุง่หมายส�าหรบัใช้เป็นแนวทางให้รฐัด�าเนนิการตรากฎหมายและก�าหนดนโยบาย

ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้มีอ�านาจ

พิจารณาก�าหนดนโยบายในการบริหารประเทศให้สอดคล้องกับกรอบที่รัฐธรรมนูญก�าหนด โดยไม่มีลักษณะ                         

เป็นการบังคับให้ต้องกระท�า ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐให้ด�าเนินการ แต่หากการด�าเนินการแล้วก่อให้เกิด              

ความเสียหายต่อรฐั กเ็ป็นเรือ่งความรบัผดิชอบทางการเมอืงของรฐับาล เช่น รฐับาลอาจถกูอภปิรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น 

ส�าหรับแนวนโยบายแห่งรัฐที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสรุปดังนี้

 ๑. รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล                   

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบรูณาการกนัเพือ่ให้เกดิเป็นพลงัผลักดนัร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมาย

ดังกล่าว ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                        

ให้ใช้บังคับได้

 ๒. ด้านการต่างประเทศ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค                        

ในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและ

คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ

 ๓. ด้านศาสนา รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ในการอุปถัมภ์และคุ้มครอง

พระพทุธศาสนาอันเป็นศาสนาทีป่ระชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืมาช้านาน รฐัพงึส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาและ

การเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไก

ในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วม              

ในการด�าเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย

 ๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็ว                          

และไม่เสยีค่าใช้จ่ายสงูเกนิสมควร มมีาตรการคุม้ครองเจ้าหน้าทีข่องรฐัและให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายทีจ่�าเป็นและ

เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสพร้อมจัดหาทนายความให้

 ๕. ด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม และเสริมสร้าง

ความสามารถของคนในชาติ

 ๖. ด้านวัฒนธรรม รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด�ารงชีวิต                

ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตตั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้                                   

เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ                

หรือสุขภาพอนามัย

 ๗. ด้านสังคม รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จัดให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม             

ส่งเสรมิและพฒันาการสร้างเสริมสขุภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการกฬีา รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้เป็น

พลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น ให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้                    

และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เละจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม
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 ๘. ด้านที่ดิน ทรัพยากรน�้าและพลังงาน รัฐพึงด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

  (๑)  วางแผนการใช้ท่ีดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน                             

ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  (๒)  จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ                       

รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  (๓)  จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ท�ากินได้อย่างท่ัวถึงและ           

เป็นธรรม

  (๔)  จัดให้มีทรัพยากรน�้าท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้ง                      

การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น

  (๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มี              

การผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

 ๙. รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                          

ได้ผลผลิตทีม่ปีรมิาณและคณุภาพสงู มคีวามปลอดภยั โดยใช้ตนัทนุต�า่ และสามารถแข่งขนัในตลาดได้ และพงึช่วยเหลอื

เกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท�ากิน โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด

 ๑๐. ด้านแรงงาน รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามสามารถในการท�างานอย่างเหมาะสมกบัศกัยภาพและ

วัยและให้มีงานท�า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท�างาน ได้รับรายได้ 

สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นท่ีเหมาะสมแก่การด�ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออม                 

เพ่ือการด�ารงชีพเมือ่พ้นวยัท�างาน และพงึจดัให้มรีะบบแรงงานสมัพนัธ์ทีทุ่กฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ

 ๑๑. ด้านเศรษฐกจิ รฐัพงึจดัระบบเศรษฐกจิให้ประชาชนมโีอกาสได้รบัประโยชน์จากความเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและ

ประเทศ รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็น รวมทั้งรัฐพึง                  

ส่งเสริม สนับสนุน คัุมครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ กิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของ

ประชาชนและชุมชน และพึงค�านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็น

เป็นสุขของประชาชนประกอบกัน

 ๑๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน                    

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พึงด�าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ              

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้

หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่                    

ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

 ๑๓. ด้านกฎหมาย รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด                   

ความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรือทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติ หรอืการประกอบอาชีพ โดยไม่ชกัช้า

เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ

เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
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 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ            

ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น

ต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขึ้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว                      

รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยรับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง                  

ประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์              

การใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าทีข่องรฐัและระยะเวลาในการด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายให้ชดัเจน 

และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง

 ๑๔. ด้านการเมอืงการปกครอง รัฐพงึส่งเสริมให้ประชาชนและชมุชนมคีวามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ                            

ด้านต่าง ๆ การจัดท�าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ การต่อต้าน                   

การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบ                            

ต่อประชาชนหรือชุมชน

 แนวนโยบายแห่งรัฐมีความส�าคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง เพราะเป็นกรอบแนวทางให้รัฐ หรือฝ่ายบริหาร          

ต้องด�าเนินการให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน เป็นบทบัญญัติที่ก�าหนดภาระหน้าที่ที่ส�าคัญของรัฐที่จะ

ต้องปฏิบัติซึ่งครอบคลุมภารกิจที่ส�าคัญอันเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนชาวไทยโดยรวมในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นนโยบายกลางข้ันพื้นฐานผูกพันรัฐสภาและรัฐบาลทุกชุดให้ต้อง

ด�าเนินนโยบายและปฏิบัติตามกรอบหลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐ ส่งผลให้กฎหมายและนโยบายส�าคัญท่ีเป็น                     

พื้นฐานของการพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและอ�านวยประโยชน์แก่ประชาชน
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